

ท่วงท่าที่แสดง

ท่วงท่าที่แสดง เป็นคำที่พระยาอนุমানราชชนบัญญัติขึ้นใช้ มีความหมายตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า style ท่านได้ให้คำอธิบายความหมายของคำนี้ไว้ในหนังสือ การศึกษาวรรณคดีในแง่วรรณศิลป์ มีใจความว่า "ท่วงท่าที่แสดง คือ ตัวกวีเองเพราะกวีได้ถอดเอาความคิดความรู้สึกของตน ตลอดจนฝีมือ ความรู้ ความชำนาญทางเทคนิคพร้อมทั้งอุปนิสัย และอะไรอื่น ๆ ที่มีอยู่ในตัวกวีใส่ลงไว้ในงาน" ¹ ส่วนเฮนรี ฮอว์ ได้นิยามคำว่าท่วงท่าที่แสดงไว้คล้ายกันว่า "คือการนำความคิดมาใส่ลงเป็นถ้อยคำ หรือวิธีการที่จะแสดงออกในการเขียนหรือการพูด อีกความหมายคือ ท่วงท่าที่แสดงเป็นวิธีการทางวรรณคดีที่เกี่ยวกับรูปแบบของการแสดงออกมากกว่าจะเกี่ยวกับความคิดเห็น"²

ฉะนั้น จึงพอสรุปได้ว่าท่วงท่าที่แสดง คือ รูปแบบที่กวีใช้แสดงเรื่องของตนแก่สาธารณชน

รูปแบบนี้ได้แก่ รูปแบบวิธีการแต่ง รูปแบบลักษณะคำประพันธ์ การใช้ถ้อยคำและสำนวนต่าง ๆ

ทั้งหมดนี้ข้าพเจ้าจะใช้เป็นแนวทางวิจัยเรื่อง สังข์ศิลป์ชัยฉบับนี้ ในด้านท่วงท่าที่แสดงต่อไป

¹ เก็บความจากเสฐียรโกเศศ (พระยาอนุমানราชชน), การศึกษาวรรณคดีในแง่วรรณศิลป์ (พระนคร : ราชบัณฑิตยสถาน, 2507), หน้า 125-6. "ท่วงท่าที่แสดง".

² เก็บความจาก Shaw, Harry, op. cit., p. 360.

รูปแบบวิธีการแต่ง

รูปแบบวิธีการแต่งของสังข์ศิลป์ชัยฉบับท้าวปรากฏคำคล้ายคลึงกับวิธีการแต่งของวรรณกรรมแต่โบราณมา คือ ใช้รูปแบบของการเล่านิทาน โดยการเขียนบรรยายเรื่องราวต่าง ๆ ตามลำดับเหตุการณ์และเวลาดั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง ไม่มีความซับซ้อน อ่านแล้วเข้าใจง่าย รูปแบบเช่นนี้เป็นรูปแบบที่สนองความต้องการของคนในยุคนี้ ที่คนส่วนมากอ่านหนังสือไม่ออกและเป็นยุคที่การพิมพ์และสิ่งพิมพ์ยังไม่มี คนจึงต้องอาศัยวิธีการฟังหรือชมการแสดง ฉะนั้นรูปแบบเช่นนี้จึงเหมาะสมที่จะใช้อ่านหรือแสดงให้คนฟังคนดูเข้าใจได้ง่าย

นอกจากนี้ รูปแบบวิธีการแต่งของสังข์ศิลป์ชัยฉบับท้าวปรากฏคำยังได้รับอิทธิพลรูปแบบวิธีการแต่งจากชาดกในพระพุทธศาสนา คือ เมื่อจะจบเรื่องมีการกล่าวสรุปว่าตัวละครในเรื่องมาเกิดเป็นใครบ้างในสมัยพุทธกาล ดังความต่อไปนี้

44 อันนี้เพื่อเป็นอำนาจ

เจ้าตนปะเล็คสิบชัย (สินไช)

ปาระมีนับ

อะเนกสงไชยสัง

มิใช่คนอื่นแท้

ชายชั่วสามานย์เจ้าเอย

คือว่าองค์พุทโทง

โลกสามสอนไว้

สำคัญพัน

สงสารอนันต์เนก

บุญแผ่เทา

ตะการกว้างโลกพรม

อันว่าดีหะราช (สีหะราช) ท้าว

องค์ปะเล็คสังข์ของกิติ

เทียมหัตถ์มยา

คั่งเงาเทียมเนื้อ

มิใช่ไท่อื่นแท้

นิคพระราช (ราช) เกียรตี (เกียด) ไกเจ้าเฮย

หากแมนทัมมะเสนา

โมคคะลาริทีล้า (ริคทีล้า)

ฝูงนั้นเป็นไปค้วย

โดยพงส์ (พง) พุทโคตต์

ไว้พระผู้

ฉายาล้าคู้หันเดิน

อันว่ากุมพันธุ

สือเกียรตีลิดปะสาคร (สินปะสาคร) วันนั้น

คือว่าไชยะมาร (มาน) ทานไท่

ทงข้างตอพระองคั้นแล้ว

อันว่า ทั้งท้าว
เหมือนว่าเขะทัตตผู้

เป็นเวรบังเบียดพระองค์นั้น
ดวงล้ำลูกอ่าว แท้แล้ว¹

ลักษณะการลงท้ายจบเรื่อง เช่นนี้เหมือนกับบทประมุขชาดกในคอนท้ายชาดกทุกเรื่องที่มีปรากฏอยู่ในเรื่องราวของพระพุทธศาสนา ลักษณะรูปแบบวิธีการแต่ง เช่นนี้มีปรากฏอยู่ในวรรณกรรมอีสานหลายเรื่อง เช่น เรื่องพระสุชน (ท้าวสีหน) นิทานท้าวลิ้นทอง (ลิ้นทอง) เป็นต้น

สาเหตุที่กวีในภาคอีสานส่วนใหญ่รับอิทธิพลรูปแบบวิธีการแต่งจากชาดกในพระพุทธศาสนา อาจเนื่องมาจากพุทธศาสนาแพร่หลายเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวอีสาน ซึ่งทำให้ชาวอีสานพลอยนิยมอ่านชาดกอันถือว่าเป็นเรื่องอศิษชาติของพระพุทธเจ้าไปด้วย นอกจากนี้กวีผู้ประพันธ์ส่วนมากรวมทั้งท้าวปรางค์คำ น่าจะได้รับการศึกษาจากวัด ฉะนั้นระเบียบวิธีการแต่งแบบชาดกในพุทธศาสนาจึงติดตัวออกมา เมื่อจะแต่งเรื่องใดจึงนำรูปแบบที่เคยชินมาแต่ง

ท้าวปรางค์คำนี้แม้จะนำเอารูปแบบวิธีการแต่งแบบเก่าทั่วไปมาใช้ แต่ก็ยังเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับเนื้อเรื่องและจุดมุ่งหมายของผู้แต่งที่นำมาจากชาดก ดังคำกล่าวตอนต้นเรื่องว่า

⁴⁵ เห็นอุ้ง ยามยอดแก้ว เทียวไซ้ชาติพระองค์
ไก่อจ๊ก ตกแต่งตั้ง แปนเป็นไท²

¹ ท้าวปรางค์คำ, เรื่องเดียวกัน, หน้า 439-40.

² เรื่องเดียวกัน, หน้า 1.

การใช้รูปแบบชาคกมาแต่งเรื่องสังข์ศิลป์ชัยจึงทำให้เรื่องที่มาของสังข์ศิลป์ชัยว่ามาจากชาคนั้นน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น และเรื่องนี้ชาวอีสานส่วนมากยังนับถือว่าเป็นเรื่องชาคกจริงมาจนทุกวันนี้

รูปแบบคำประพันธ์

สังข์ศิลป์ชัย ฉบับภาคอีสานใช้รูปแบบคำประพันธ์ของท้องถิ่นอีสานที่เรียกว่าโคลงสาร ซึ่งเป็นคำโคลงโบราณและถึงแม้ว่าจะใช้คำว่าโคลง แต่ก็มีลักษณะรูปแบบคำประพันธ์แตกต่างจากโคลงของภาคกลาง

โคลงสาร¹นี้เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในภาคอีสาน มีบัญญัติของโคลงดังต่อไปนี้

คณะ

โคลงหนึ่งบทมี 2 บรรทัด บรรทัดหนึ่งเรียกว่า บาทหนึ่ง บาทหนึ่งมี 2 วรรค แบ่งเป็นวรรคหน้า 3 คำ วรรคหลัง 4 คำ บาทหนึ่งจึงมี 7 คำ บทหนึ่งจึงมี 14 คำ และอนุญาตให้มี "คำเสริม คำสร้อย" ได้ คือให้มี "คำเสริม" หน้าวรรคหน้าได้ทุกวรรค วรรคละไม่เกิน 2-4 คำ และอาจมี "คำสร้อย" ท้ายวรรคหลังได้ทุกวรรค วรรคละไม่เกิน 2 คำ

ลักษณะบท

บทโคลงสารนี้แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ บทเอกและบทโท บทเอกนั้นกำหนดตามบัญญัติที่ให้มีเสียงเอก _____ ในคำที่ 2 วรรคหน้า) บทโท กำหนดตามบัญญัติที่ให้มีเสียงโท _____ ในคำที่ 3 วรรคหน้า) โคลงนี้นิยมแต่ง

¹ เก็บความจากพระสมณคุณวงศ์, ขุนทึ่ง, ตรวจชำระโดย นายพิฑูร มลิวัลย์ (พระนคร : คณะกรรมการฟื้นฟูวรรณคดีไทยอีสาน, 2511), หน้า ค-ช. "โคลงสาร".

เป็น 2 แบบ คือ แบบบทคู่และแบบบทเดี่ยว ถ้าแต่งแบบบทคู่นิยมแต่งบทเอกก่อน แล้วเดิน
 ต่อด้วยบทโทเป็นคู่ ๆ ไป คือ เป็น เอก-โท เอก-โท เรื่อย ๆ ไปจนจบเรื่อง ถ้าแต่ง
 แบบบทเดี่ยว นิยมแต่งแต่บทโทเป็นต้น ว่าถึงความไพเราะแล้ว แบบบทคู่มีความไพเราะ
 มากกว่า ในบางกรณีผู้แต่งจะใช้บทคู่หน้าแล้วต่อไปก็แต่งด้วยบทเดี่ยวด้วยก็ได้

เอกโท

บทเอกมีเอก 3 ตำแหน่ง โท 2 ตำแหน่ง
 บทโทมีเอก 3 ตำแหน่ง โท 3 ตำแหน่ง

ดังมีรายละเอียดตามแผนและตัวอย่างต่อไปนี้

แผน

บทเอก	(00)	000	0000	(00)
	(00)	000	0000	(00)
บทโท	(00)	000	0000	(00)
	(00)	000	0000	(00)

ตัวอย่าง

บทเอก	(บัดนี้ยังมี)	นักรเรสล้ำ ปี่ลมคน	ชั้นชื่อเบิ่งจาด คั้งเพ็งพ้อค้อ
บทโท		เขียงหลวงลน น้ำแมลอม	ดงล้งล้านยาน ละวังท่ายชู้ตา ¹

¹ ท้าวปรารงค์คำ, เรื่องเดียวกัน, หน้า 2.
 คำอื่นนอกทักคำข้างต้นเอกโท จะเป็นเสียงวรรณยุกต์ใดก็ได้ ไม่บังคับ

สัมผัส (คำพ้องหรือคำกาย) โคลงสารนี้ไม่มีสัมผัสบังคับทั้งสัมผัสและสัมผัสใน สัมผัสกับบทใน
 เรื่อง สังข์ศิลป์ชัย ทั้งหมดมีเพื่อความไพเราะ เป็นคำประพันธ์ประเภทกลบท เรียก "เหว-
 ภาวะ" หรือ เรียกกันในภาคอีสานว่า "เทพาวะ" ซึ่งอาจเป็นคำประพันธ์โบราณที่ชาว
 ปรากฏค่านำมาแทรกไว้ทั้งบทและมีลักษณะสัมผัสดังนี้

สัมผัสใน กำหนดให้มีสัมผัสในวรรคท้ายของบาทที่ 1 และที่สอง คือให้คำที่สอง
 สัมผัสกับคำที่สี่ในวรรคเดียวกัน ดังแผนต่อไปนี้

แผน

(๐๐)	๐๐๐	๐๐๐๐	(๐๐)
(๐๐)	๐๐๐	๐๐๐๐	(๐๐)

ตัวอย่าง

หลังเห็น	ไม้ลาวล้ม	เลียนหอมเขาหอม	พุนเขอ
	พุดลัค	เสียบพะนองนำนอง	
	เห็นผากวาง	เขาคำค้อยคำ	
คอยนั้น	อินท์แตงตั้ง	เขาเสื่องสูงเสื่อง	
	เล็งภาคพื้น	เบ็นสมเียงสมย	
	พระลานเพียงงาม	คังลานเลียนล้าน	
	ทุกประกาศอน	สุวันทีทุกที	
	พวะนาถเจ้า	ใจสดั่งอุงหลัง	
	เยื่อนยากท้าว	ทังแเฮงโอยแเฮง	
	เดินคอยหลวง	กว่าไกชื่อไก	
	เลยเขี้ยวขึ้น	เขางอนเมืองอน	
	คิดแม่ป้า	ปนให้อำโฮ	
	หลังคอกไม้	กานกองอินกอง	

บาก็	ยินดียาย	ดวงซอนชมซอน
	สะใจใจเจ้า	เดินเคียงคั้นเคียง
	ขามขอบคาว	ไปหน้าหนวงหนา
ฟังยีน	สักกนาเคา	งอยคอนธองคอน พุนเยอ
บางพอง	ฮักฮวมชู้	ทมกอยเกี้ยวกอย
	กลอยกลมเกี้ยว	มือไลซอนไหล
คือคัง	สองกลมชู้	ชมเหงาสว่างเหงา ¹

ลักษณะของโคลงสารที่แบ่งออกเป็นช่วงสั้น ๆ นี้ ทำให้เกิดจังหวะและลีลาที่ส่งงานมาแรงขามอยู่ในที่ ซึ่งนับว่าเป็นรูปแบบคำประพันธ์ที่เหมาะสมสำหรับเรื่องนี้ ซึ่งถือว่าเป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ้าและต้องการทำให้ผู้อ่านศรัทธาเลื่อมใส

โคลงสารนี้ นอกจากจะไพเราะแล้ว ยังใช้ลำไค้ด้วย ดังนั้นบางคนจึงเรียกโคลงสารว่าเป็นกลอนสาร หรือกลอนลำไค้ด้วย (กลอน เป็นคำรวมในภาคอีสานหมายถึง คำประพันธ์ประเภทร้อยกรองทั่วไป)

รูปแบบคำประพันธ์ในวรรณกรรมเรื่องสังข์ศิลป์ชัยนี้ ในภาคอีสานถือว่าเป็นแบบของกลอนมาตรฐานแบบหนึ่งที่ใช้เป็นกลอนคำอยู่ในภาคอีสานปัจจุบัน ซึ่งเรียกว่า "แบบกลอนสินไช"

การใช้ถ้อยคำ

คำเป็นเครื่องสื่อความหมาย ถ้านำถ้อยคำหลาย ๆ คำมาร้อยเข้าด้วยกันอย่างดี เพื่อสื่อความหมายเฉพาะที่ผู้เขียนต้องการ ถ้อยคำที่นำมาร้อยกันเข้านี้ก็กลายเป็นสำนวน

¹ เรื่องเดียวกัน, หน้า 148-9.

ดังนั้นสำนวนจึงไม่อาจแยกออกจากคำได้โดยเด็ดขาด เพราะรสของคำหลาย ๆ คำก็ทำให้เกิดรสของสำนวนนั่นเอง. ในที่นี้จึงได้นำสำนวนมาศึกษาไว้ด้วย ในการศึกษาการใช้ถ้อยคำของกวี

ถ้อยคำและสำนวนเป็นเครื่องมือสำคัญของกวีที่จะสื่อความคิด ความมุ่งหมาย และความรู้สึกของกวีมาสู่ผู้อ่านผู้ศึกษารวบรวมกรรมเหล่านั้น ๆ ฉะนั้นการศึกษาด้อยคำจึงเป็นการศึกษาที่มุ่งถึงอารมณ์สะเทือนใจสูงสุดของกวีในวรรณกรรมเหล่านั้นด้วย การศึกษาในที่นี้ ได้พิจารณาการใช้ถ้อยคำออกเป็น 2 ทางคือ การศึกษาการใช้ถ้อยคำในแง่ภาษา และการศึกษาจินตนาการที่เกิดจากการใช้ถ้อยคำนั้น ๆ

1. การศึกษาการใช้ถ้อยคำในแง่ภาษา

การศึกษาการใช้ถ้อยคำในแง่ภาษา คือการศึกษาทางด้านรูปแบบของภาษาที่กวีใช้ ซึ่งในที่นี้จะศึกษาถึงอิทธิพลจากภายนอกที่มีอยู่ในการใช้ถ้อยคำในเรื่อง สังข์ศิลป์ชัย ศึกษาถึงการใช้อถ้อยคำเรียกตัวละคร ตลอดจนลักษณะการใช้คำซ้ำที่มีปรากฏอยู่ในเรื่องสังข์ศิลป์ชัย ซึ่งมีรายละเอียดยกต่อไปนี้

1.1 อิทธิพลภาษาที่มีอยู่ในการใช้ถ้อยคำ

สังข์ศิลป์ชัย ถึงจะเป็นวรรณกรรมอยู่ในท้องถิ่นทางภาคอีสาน แต่ผู้ประพันธ์ก็ยังได้รับอิทธิพลของการใช้ถ้อยคำจากภาษามาดีมาด้วยเช่นเดียวกับวรรณกรรมเล่มอื่น ๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ในเรื่องสังข์ศิลป์ชัยนี้ท้าวปรางค์คำได้ใช้คำบางคำคงวิภัติไว้ตามหลักไวยากรณ์ภาษาบาลี เช่น

ขอแก พระย้าเกา

คนประเสีคสามิโก ¹

¹ ท้าวปรางค์คำ, เรื่องเดียวกัน, หน้า 83.

สามิโก แปลว่า สามี เป็นศัพท์ภาษามาดีจากสามิก อकारันต์ ปุงลิงค์ ลง สิ ปฐมาวิริติ เอกพจน์ เป็น สามิโก (สามิก + สิ = สามิโก) คำที่ได้รับอิทธิพลมาจากภาษามาดีอย่างเต็มรูปศัพท์นี้ ส่วนมากจะเป็นคำที่ใช้เรียกชื่อบุคคล เช่น อินโท สักโก เป็นต้น แต่คำเหล่านี้มีใช้อยู่ไม่มาก จึงไม่ทำให้ภาษาในเรื่อง สังข์ศีลปชัย ต้องเสียเอกลักษณ์ของภาษาท้องถิ่นอีสานไป

อิทธิพลของภาษามาดีที่ปรากฏอยู่ใน สังข์ศีลปชัย นี้ พอสันนิษฐานได้ว่าคงเป็นอิทธิพลที่เข้ามาพร้อมกับศาสนาพุทธ และกวีผู้ประพันธ์จะต้องเป็นผู้มีความรู้ เพราะแหล่งศึกษาในสมัยก่อนก็คือวัด จึงทำให้กวีได้รับอิทธิพลของภาษามาดีมาด้วยในขณะที่ศึกษาหาความรู้ ดังนั้น คำศัพท์ภาษามาดีมีปรากฏอยู่ใน สังข์ศีลปชัย ก็คงจะมาจากสาเหตุนี้

1.2 การใช้อยู่คำเรียกตัวละคร

คำที่ใช้เรียกตัวละคร นอกเหนือจากชื่อตัวละครแล้ว คำเหล่านั้นล้วนแต่ให้อารมณ์ความรู้สึก และแสดงใหญ่อานทราบถึงความคิดของผู้ใช้ด้วย ในเรื่อง สังข์ศีลปชัย นี้คำที่ใช้เรียกตัวละครนักรบเป็นคำที่ให้อารมณ์ จึงได้นำมาศึกษาไว้ในที่นี้

คำที่ใช้เรียกนักรบทั้งฝ่ายชายและหญิงในเรื่องนี้ ท้าวปรากฏคำใช้คำเรียกต่าง ๆ เพื่อแสดงความยกย่อง ในการศึกษาครั้งนี้ได้รวบรวมจัดออกเป็นฝ่ายชายและหญิง ดังต่อไปนี้

1.2.1 คำเรียกตัวละครนักรบฝ่ายชาย ¹

เนื่องจากเรื่อง สังข์ศีลปชัย เป็นเรื่องที่คำเป็นความอยู่ในวงศ์นักรบและตัวละครที่สำคัญส่วนมากก็เป็นนักรบ ฉะนั้น คำที่ใช้เรียกตัวละครนักรบเหล่านี้จึงเป็นคำที่นำศึกษา ซึ่งพอจะจัดคำเหล่านี้ที่ท้าวปรากฏคำใช้ ออกได้เป็น 3 พวก คือ

ก. คำเรียกที่แสดงความยกย่องในเรื่องอำนาจ

¹ คำเรียกนักรบจะเขียนคงตามตัวอักษรที่ปรากฏอยู่ใน สังข์ศีลปชัย ฉบับภาคอีสาน ถ้าคำนั้นไม่เหมือนกับคำเรียกนักรบในภาคกลางที่ยกตัวอย่างไว้ในขอ 1 ของขอ ก.

ข. คำเรียกที่แสดงความยกย่องในเรื่องคุณธรรม

ค. คำเรียกที่แสดงความเคารพรักและยกย่องในเรื่องความงาม

ก. คำเรียกที่แสดงความยกย่องในเรื่องอำนาจ คำเรียกพวกนี้ทั้งที่ใช้เหมือนที่วรรณคดีในภาคกลางใช้ และคำที่แตกต่างจากที่วรรณคดีในภาคกลางใช้ ซึ่งมีดังต่อไปนี้

1. คำที่คล้ายคำเรียกในวรรณคดีไทยภาคกลาง ได้แก่คำว่า ภูเบศร์ (พหูเบสร์) : ภูวนาท (พูวะนาค) ภูธร (พูทร) เทวะ ภูบาล (พูบาล) พระบาท บาทเจ้า บพิตรราช (บุพิทศะราช) พระบาทเหนือหัว พระยาจักร พระบาทเจ้า ท้าว-สิราช (ท้าวที่ราช) ลือเดช บพิตร (บุพิทศะ) มหาบศร์ยเจ้า (มะหากะสัตร์เจ้า) ภาเซนทร์ (ราเซนทร์) บุคร์ราช (บุคศะราช) ไ้ พระยอดเมือง เจ้าจอมโลก

คำเหล่านี้—ถ้าจะพิจารณาเฉพาะเรื่องสังขยศัพท์ของภาคกลางแล้ว ในฉบับของภาคกลางใช้คำเรียกกษัตริย์เพียงไม่กี่คำเท่านั้น เช่น ภูมิ ภูบาล พระนเรนทรสูร พันปี ภูวไนย พระบาท หน่อเนื้อธิดี ท้าวไท พระสุวรรณนครศ เป็นต้น และคำเหล่านี้ส่วนมากก็เป็นคำที่ใช้เรียกกันอยู่ทั่วไป ไม่ใช่เป็นศัพท์สูงที่ยากแก่การเข้าใจ

2. คำที่แตกต่างจากในวรรณคดีไทยภาคกลาง คำเหล่านี้ไม่ปรากฏในวรรณคดีของภาคกลาง และมักมีศัพท์ภาษาพื้นเมืองปะปนอยู่ ได้แก่ ท้าวถือเมือง ผู้ที่เหงา พระยาเก่า เจ้าดมฟ้า ท้าวเอก ผู้ที่เสสแก้วถือโลก หน่อแก้วถือลาน บาทเจ้าแผนทลาลูกอินท์ ท้าวจอมพะเนง ผู้ทลา บุญแข็งเจ้า พุชัย พระเจ้าแผนทลาก็ถือลานลูกอินท์ เจ้าหน่อฟ้า พระองค์สิบลาน ทอฟ้าเขียงลาน บุญ-กาม บาบูนยกวาง ท้าวสูง น้อยหน่ออินท์ เจ้าหมื่นม้าว² คำเรียกกษัตริย์ที่ท้าวปรากฏ คำใช้นี้ ส่วนมากใช้ยกย่องอำนาจของกษัตริย์ทางด้านการขยายอาณาเขตปกครองได้กว้างขวางและมีความมั่งคั่ง เช่น ท้าวถือเมือง เจ้าหมื่นม้าว เป็นต้น นอกจากนี้ก็ใช้ในแง่ที่ยกย่องความมีอำนาจเหนือตน เช่น พระยาเก่า พระยอดเมือง ท้าวเอก เป็นต้น

¹ ถือ น. จำนวนนับ เท่ากับ 100 ล้าน

² ม้าว น. เครื่องประดับแขน , พาดูริศ

ประการสุดท้าย ท้าวปรางค์ดำเนินอำนาจอันสืบเนื่องมาแต่กำเนิดความเป็นผู้มีบุญมาจากสวรรค์ เช่น น้อยหน่ออินท์ พระเจ้าแผนเหลากืออานลูกอินท์ เป็นต้น

คำเรียกเหล่านี้ต่างก็เป็นคำที่แสดงให้เห็นว่ากษัตริย์ที่ท้าวปรางค์กล่าวถึงนั้นต่างมีอำนาจอันยิ่งใหญ่ทั้งนั้น ซึ่งคำเรียกยกย่องอย่างเลิศเหล่านี้เองที่ทำให้ผู้อ่านผู้ฟังสามารถสร้างจินตนาการของกษัตริย์เหล่านี้ได้จนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาคล้อยตามจินตนาการอันยิ่งใหญ่เหล่านั้น ทำให้เห็นว่าสถาบันกษัตริย์เป็นสถาบันอันมีอำนาจสูงส่งที่ใครจะคิดทำลายมิได้ ซึ่งก็สมกับเจตนารมณ์ของผู้ประพันธ์

ข. คำเรียกที่แสดงความยกย่องในแง่คุณธรรม คำเรียกประเภทนี้มีอยู่ไม่มากใน สังข์ศิลป์ชัย ของภาคอีสาน เท่าที่ปรากฏอยู่ก็มีคำว่า เจ้ากู คำนี้มีปรากฏอยู่ใน มหาชาติคำหลวง ใ้ว่า เจ้ากูเสด็จจาศัย¹ ซึ่งเจ้ากูคือเจ้ากู แปลว่า เจ้าของกู เป็นสรรพนามใช้กับพระสงฆ์ในที่นี้ใช้กับพระพุทธเจ้า และใน สังข์ศิลป์ชัย ของภาคอีสานใ้คำว่า เจ้ากูนี้เป็นสรรพนามบุรุษที่สองแทนท้าวสุคราฐเมื่อตอนบวชอยู่ จึงนับว่าใช้ในความหมายเดียวกัน นอกจากคำ เจ้ากู ก็มีคำว่า จอมคุณ มหาคุณเจ้า บุญเพ็งเจ้า และ หงต้มม์ คำว่า หงต้มม์ ก็มีใช้ตรงกับในภาคกลางว่าทรงธรรมและใช้ในความหมายเดียวกันคือ เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงไว้ด้วยทศพิธราชธรรม

คำเรียกที่แสดงความยกย่องในแง่คุณธรรมเหล่านี้ ถึงแม้จะเป็นคำง่าย ๆ แต่ก็ให้ความหมายตรงตามตงของผู้แต่ง และคำเรียกเหล่านี้ช่วยเสริมภาพของสังข์ศิลป์ชัย ในฐานะพระโพธิสัตว์เด่นขึ้นมาด้วย นับว่าช่วยสร้างให้เกิดความสมจริงว่าเรื่องนี้เป็นชาดกด้วยวิธีหนึ่ง

¹ มหาชาติคำหลวง (พิมพ์ครั้งที่หก, กรุงเทพมหานคร : คลังวิทยา, 2516),

ค. คำเรียกที่แสดงความยกย่องผู้อื่นและยกย่องในเรื่องความงาม คำประเภทนี้จะแยกออกจากกันลำบากมาก จึงนำคำที่แสดงความมุ่งหมายหรือความรู้สึกทั้งสองประการนี้มาพิจารณาไปพร้อม ๆ กัน คำเหล่านี้คือ พระอวณองน้อย ขว้นน้อย แพงล้าน สีแก้ว พิเสสน้อย นางพาว ออนน้อย หัวหนุ่ม สีคานน้อย สีพาว นางเยาว์ นางดาว บาสี โนมฮาบ

คำที่เรียกประเภทนี้ก็เป็นคำง่าย ๆ แต่เน้นให้เห็นความรักจากการใช้คำ เช่น ขว้นน้อย ซึ่งอาจจะหมายถึงเรียกขวัญที่อยู่ทีี่ีระตะกัก็ได้ หรืออาจหมายถึงเป็นมิ่งเป็นขวัญที่ยังเล็กอยู่คือเป็นสิ่งที่รักนั่นเอง หรือ คำว่า สีพาว สีมาจากศรี แปลว่า เป็นสิ่งดีงาม พาว แปลว่า งาม ซึ่งอาจหมายถึงเป็นคนดีที่มีรูปร่างงดงามหรือเป็นคนที่ยูก่ลาวถือว่าเป็นสิริมงคลของตนและมีรูปร่างงดงามด้วยก็ได้ คำเหล่านี้ล้วนแต่ให้อารมณ์แก่ผู้อ่านผู้ฟังทั้งสิ้น สิ่งที่น่าสังเกตคือมีการใช้คำที่ในภาคกลางใช้กับสตรีมาเรียกขานด้วยชายด้วย เช่น นางพาว นางเยาว์ นางดาว ซึ่งในเรื่องนี้ใช้เรียกสังข์ศิลป์ชัย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสังข์ศิลป์ชัยในเรื่องนี้อายุน้อย รูปร่างยังเล็กจึงคุณลักษณะคล้ายสตรี ท้าวปรางค์คำจึงใช้คำเรียกเช่นนี้เพื่อให้เกิดภาพสมจริงกับบุคลิกรูปร่างของตัวละคร

1.2.2 คำเรียกตัวละครนักรบฝ่ายหญิง

คำที่ใช้เรียกตัวละครนักรบฝ่ายหญิงนี้ พอจะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

ก. คำเรียกที่แสดงความยกย่องให้อยู่เหนือบุคคลอื่น

ข. คำเรียกที่แสดงความรักและความงาม

ก. คำเรียกที่แสดงความยกย่องให้อยู่เหนือคนอื่น ได้แก่คำว่า จอมเมือง หน่อแก้ว เอกโทน¹ แม่เมือง สายกะตัคร์แก้ว แก้วก้อล้าน² องค์สะเดียรไท้เทวี นางแมน นางแก้วกัธเยส จอมหม่อม สีแจ่มเจ้า พิเสสแก้ว เจ้าหล้า กิ่งแก้ว กิ่งเอก พระย่าแก้ว มีคำใช้เหมือนภาคกลางคือ เทวี และเทพี

¹ เอกโทน เป็นคำนามเรียก ขเหล็ก

² แก้วก้อล้าน นางผู้ก่ตองแก้วก้านบร้อยล้านล้าน

ข. คำเรียกที่แสดงความรักและความงาม เช่น เขาวะยอดแก้ว เพ็ญยอด
เทพี อวนอ่อนแก้ว พระมิ่ง องค์แก้ว แกนแก้ว พระมิ่งคน

คำเรียกตัวละครกษัตริย์ฝ่ายหญิง เหล่านี้แสดงความยกย่องว่าอยู่เหนือคนอื่นต่าง
จากการเรียกตัวละครฝ่ายชายซึ่งเน้นเกี่ยวกับอำนาจ ส่วนของฝ่ายหญิงเน้นในเรื่องความ
มีค่าของหญิงนั้น เช่น หน่อแก้ว ซึ่งอาจจะมาจากชาติกำเนิดหรือคุณสมบัติก็ได้ นอกจากนี้
ยังเป็นการยกย่องถึงรักใคร่ เช่น แม่เมือง เป็นคำที่ให้ความหมายว่าเป็นใหญ่ในเมือง
ทำนองเดียวกับพ่อเมือง และผู้กล่าวก็มีความรู้สึกรักใคร่แม่เมืองนี้ ขนาดเท่ากับหรือเทียบ
เท่าแม่ซึ่งเป็นบุคคลที่เคารพสูงสุดของทุกคน ดังนั้น คำนี้จึงให้ความรู้สึกทั้งเคารพ ทั้งรัก
ทั้งบูชา และทั้งยกย่องของผู้ประพันธ์ และขณะเดียวกันก็ให้ความหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตนของแม่เมืองว่าจะต้องเป็นคนรักและเอาใจใส่ดูแลประชาชนประดุจลูกของตนเองด้วย
คำ ๆ นี้จึงมีความหมายที่กว้างไกล ทั้ง ๆ ที่เป็นคำเรียกที่ง่าย ๆ ลักษณะเหล่านี้ปรากฏ
อยู่เสมอในวรรณกรรมอีสานที่มักใช้คำง่าย ๆ คำสั้น ๆ แต่ให้ความหมายที่ลึกซึ้งกินใจ

คำที่ใช้เรียกกษัตริย์ที่ล้วนแต่เป็นการยกย่องทั้งสิ้นนี้ ท้าวปราณค้ำอาจจะมุ่งให้
คนเห็นว่ากษัตริย์เป็นบุคคลที่ดีเลิศ ใครจะล่วงเกินไม่ได้ หรืออาจจะเป็นเพราะกษัตริย์ใน
เรื่องนี้ที่ถือว่ามาจากชาติกษัตริย์จะต้องเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า จึงต้องเรียกเพื่อแสดง
ความยกย่องคำเรียกที่มีต่าง ๆ กันนี้ นอกจากจะแสดงให้เห็นความเชื่อชาตินิยมและความรู้
ของท้าวปราณค้ำที่สามารถใช้ศัพท์แล้ว ยังแสดงให้เห็นว่าท้าวปราณค้ำมีเจตนาที่
ยกย่องสถาบันนี้ จึงพยายามเลือกสรรศัพท์ที่มีความหมายยกย่องต่าง ๆ มาใช้เรียกและทำ
ได้อย่างประณีต เพราะคำหลายคำสื่อความหมายได้ลึกซึ้งทีเดียว

ข้อสังเกต

สำนวนเปรียบเทียบที่ใช้ในคำเรียกกษัตริย์ในเรื่อง สังข์ศิลป์ชัย นี้ มีข้อควรสังเกต
อยู่ 2 ประการ คือ

1. การเปรียบเทียบโดยใช้จำนวนเลข จะใช้เลขหลักหมื่นขึ้นไปจนถึงหลักล้าน
เช่น เจ้าหมื่นม้าว เจ้าท้าวสอย ท้าวถือเมือง (หมายถึงกษัตริย์ที่มีเมืองขึ้นมากนับเป็น

¹ ตัว น. จำนวนนับ เท่ากับ หมื่นล้าน

คือ คือ 10 โกฎิ _____ ซึ่งนับว่าแสดงคานิยมของสังคม
 อีสานว่าถ้าจะเปรียบว่ามากจะพูดเป็นหมื่นเป็นล้าน แม้แต่ชื่ออาณาจักรก็เรียกว่า ล้านช้าง
 คำจำนวนนับเหล่านี้เป็นคำยกย่องมีความหมายเท่ากับมาก คงไม่ได้มีความหมายเท่ากับ
 จำนวนนั้นจริง ลักษณะการเปรียบเช่นนี้ต่างกับของภาคกลางที่เปรียบเป็นร้อยเป็นพัน เช่น
 พันปี พันวัสสา เป็นต้น

2. การเปรียบเทียบกับสิ่งของ มักจะเปรียบเทียบกับค่าเหมือนแก้ว แก้วใน
 ที่นี้คงหมายถึงพวกอัญมณีมีค่าต่าง ๆ เช่น เพชร เป็นต้น

1.3 คำซ้ำ

คำซ้ำ คือ การซ้ำคำเดิม ซึ่งเรื่องนี้พระยาอนุমানราชชนได้อธิบายไว้ในหนังสือ
 นิรุกติศาสตร์ เล่มสองว่า "การซ้ำคำ เป็นลักษณะสำคัญในภาษาวีธีหนึ่ง คงจะเป็นวิธีที่มี
 มาแล้วแต่ศึกษาคำบรรพ์ จึงได้พ้องกันมากภาษา จะเห็นได้เมื่อเค็ดสอนพูด ถ้าต้องการให้
 ผู้ใหญ่ได้ยินและเข้าใจความประสงค์ของตน โดยมากมักใช้วิธีพูดคำซ้ำ"¹

ด้วยเหตุผลดังกล่าว การศึกษาคำซ้ำในเรื่องสังคีตมีชัยฉบับภาคอีสาน จึงช่วย
 ประกอบการศึกษาจุดประสงค์และอารมณ์ของผู้ประพันธ์ คำซ้ำในที่นี้จะมุ่งศึกษาคำซ้ำเฉพาะ
 ที่ก่อให้เกิดภาพ ซึ่งมีใ้ช้อยู่มากในวรรณกรรมเล่มนี้และพอแยกออกได้เป็น 3 ประเภทคือ

- 1.3.1 คำซ้ำที่เลียนเสียงธรรมชาติ
- 1.3.2 คำซ้ำที่ให้ภาพภริยาที่เคลื่อนไหว
- 1.3.3 คำซ้ำที่บอกการจำแนกประเภท

¹ พระยาอนุমানราชชน, นิรุกติศาสตร์, ภาคสอง (พิมพ์ครั้งที่สอง, พระนคร :
 โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น, 2511), หน้า 206, "คำซ้ำ".

1.3.1 คำซ้ำที่เลียนเสียงธรรมชาติ (onomatopoeia) เสียงธรรมชาติเหล่านี้ มีทั้งเสียงสัตว์ประเภทต่าง ๆ เสียงที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติและเสียงที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์และสัตว์ ซึ่งมีดังต่อไปนี้คือ

ก. คำซ้ำที่เลียนเสียงสัตว์ เสียงสัตว์ในเรื่องนี้ที่ใช้คำซ้ำแทน ส่วนมากเป็นเสียงนก ไก่แก่คำเหล่านี้คือ

แกว เสียงนกการะเวก

เช่น พังยินแกว ๆ กระจิวเสียงดูนก้อง ¹

คำซ้ำประเภทนี้ถึงไม่ได้ให้จินตนาการที่กว้างไกล แต่ให้จินตนาการของเสียงร้องที่ร้องติดต่อกันในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

ข. คำซ้ำที่เลียนเสียงที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ซึ่งได้แก่ เสียงน้ำ เสียงฟ้า เสียงลม คำเหล่านี้คือ

ซวาก ๆ เสียงน้ำไหลพร้อมกันจากระดับที่ไม่สูงนัก คล้ายสาด
แต่สุภาพ

เช่น ซวาก ๆ น้ำ ซวายฮวาคสุคันหา ²

เซนเซน เสียงน้ำไหลกระปริดกระปอยหรือน้ำกระเซ็น

เช่น เซนเซนน้ำ ซลหาแฉวตั้ง

เยื่อนมได้ เฮให้สังฉัว ³

¹ ท้าวปรางค์คำ, เรื่องเดียวกัน, หน้า 137.

² เรื่องเดียวกัน, หน้า 11.

³ เรื่องเดียวกัน, หน้า 193.

เข้้นเข้้น เสียงน้ำกระเด็นไปเป็นฟอง คล้ายเข่นเข่นแต่แรงกว่า เข่น
เข้้นเข้้นน้ำ คันทะ เสนธวายธวาค¹

คำนี้นอกจากจะหมายความถึงน้ำแล้วยังใช้ในบางแห่ง เช่น

เข้้นเข้้นเสื่อ ผุงมารมาตอ²

เข้้นเข้้นชวานาคา บ่าวกันคอยน้อย³

ซึ่งในที่นี้ให้จินตนาการที่กว้างออกไปอีก คือเป็นการ
เปรียบเทียบเสียงของพวกมารและนาคันนั้นดัง เข็งแซ่เหมือน
เสียงน้ำที่สาดโปรยปราย นอกจากนี้ ยังให้อาการของการ
การเข้ามาที่ต่อเนื่องกันเหมือนสายน้ำอีกด้วย

โทค ๆ เสียงน้ำไหลตกลงมากระแทกพื้น แล้วซัดเป็นระลอกคลื่นเป็น
จังหวะ ๆ เช่น

ทังยินโทค ๆ น้ำ สะเทือนฟาดฟองเหง⁴

คี่นคี่น เสียงคลื่น เสียงครึกครื้น ครื้นเครง เช่น

ทังยินคี่นคี่นกอง กงแม่มะหาสมุทร⁵

¹ เรื่องเดียวกัน, หน้า 44.

² เรื่องเดียวกัน, หน้า 249.

³ เรื่องเดียวกัน, หน้า 282.

⁴ เรื่องเดียวกัน, หน้า 171.

⁵ เรื่องเดียวกัน, หน้า 269

ฮวาน ๆ	เสียงฟ้าร้องครืน ๆ ในภาคกลาง เช่น
	ฮวาน ๆ ฟ้า อองฮาระคูณ
อื่น ๆ	เสียงก้องกังวานของฟ้านำมาใช้เปรียบเทียบกับ
	การกระทำพร้อม ๆ กันของคนจำนวนมาก เช่น
	ฮันฮันพอม เสเนสนางขุน
	ทกกองทบ ทาวแคคอมนอย ²

คำซ้ำประเภทนี้ก็นำมาใช้เปรียบเทียบกับให้เกิดจินตนาการของภาพ และเสียงที่มนุษย์กระทำด้วย ฉะนั้นคำซ้ำประเภทนี้จึงช่วยสร้างจินตนาการในเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย (metaphor) ได้ดี

ค. คำซ้ำเลียนเสียงที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์และสัตว์

คำเหล่านี้ คือ

ควนควน	เสียงอึกทึกคึกโครมที่เกิดจากคนจำนวนมาก เช่น
ควนควนนัน	นอกในคนเฝ้า ³

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

¹ เรื่องเดียวกัน, หน้า 1.

² เรื่องเดียวกัน, หน้า 16.

³ เรื่องเดียวกัน, หน้า 344.

- เคง ๆ เสียงครั้นเครง เช่น
 หังยินเคง ๆ ชาวเบ็งจาด แต่งปุ่นปะคับไว้¹
 นอกจากนี้ ยังหมายถึงเสียงดนตรีได้อีก เช่น
 เคง ๆ ต๋อง ตุริยางค์เก่า²
- เค็ง ๆ เสียงอึ่งคะนึ่ง เช่น
 หังยินเค็ง ๆ ฮอง มารมัวคับขวง³
- จ้อย ๆ เสียงแสดงอาการวิงวอนอย่างอ่อนหวานเปือกเย็น เช่น
 มั่นก็วอนจ้อย ๆ เสียงน่อยแฉ่ววอน⁴
- แจนแจน เสียงเกิดจากการซุดมุน หรือเสียงจ่อแจ เช่น
 เมื่อนั้น แจน ๆ ซ้า โดยกะตีเคียนคาด⁵
- แจว ๆ เสียงเจ้อยแจวที่ตังมาแต่ไกล ๆ เช่น
 แจว ๆ เสียงนางนี้ อันอวยโอยชู⁶

1 เรื่องเดียวกัน, หน้า 69.

2 เรื่องเดียวกัน, หน้า 13.

3 เรื่องเดียวกัน, หน้า 211.

4 เรื่องเดียวกัน, หน้า 145.

5 เรื่องเดียวกัน, หน้า 292.

6 เรื่องเดียวกัน, หน้า 411.

- แซว ๆ เสียงแข็งแระ เช่น
เมื่อนั้นแซว ๆ พอม นางสว่างไสวสิ่ง¹
- ทม ๆ เสียงเกิดจากของหลาย ๆ สิ่งตั้งขึ้นพร้อม ๆ กัน เช่น
ฟังยันทม ๆ ก้อง โยทาคับคั่ง²
ฟังยันทม ๆ ฮอง เสียงโฮคับคอง³
- ทวน ๆ เสียงดังก้องที่เกิดจากคนท่าพร้อมกันมาก ๆ เช่น
ฟังยันทวน ๆ ก้อง ชุนฮ่าฮางแสง ฟุนเขอ⁴
- แฉ ๆ เสียงที่เกิดจากคนมาชุมนุมกันมาก ๆ แล้วพูดกันด้วยเสียง
ดัง คล้ายแฉเสียงในอากาศกลาง เช่น
แฉแฉตาน เสนานาคใหญ่⁵
- วอน ๆ เสียงที่ได้ยินมาแต่ไกลและได้ยินครอบคลุมอาณาบริเวณ
กว้าง เช่น
ฟังยิน วอน ๆ ก้อง ละบำพาคพินคำ⁶

1 เรื่องเดียวกัน, หน้า 319.

2 เรื่องเดียวกัน, หน้า 40.

3 เรื่องเดียวกัน, หน้า 61.

4 เรื่องเดียวกัน, หน้า 405.

5 เรื่องเดียวกัน, หน้า 296.

6 เรื่องเดียวกัน, หน้า 415.

สว่า ๆ เสียงเคลื่อนไหวหรือพุกพวม ๆ กัน เช่น
 เมื่อนั้น สว่า ๆ พอม อามาตย์โยธา
 โดยอาสา แอวเอาคายไต¹

คำซ้ำประเภทนี้ เน้นให้เห็นจำนวนของสัตว์หรือคนว่ามีจำนวนมากและทำให้อาการของสิ่งมีชีวิตนั้นมีชีวิตขึ้น ช่วยให้อ่านเกิดจินตนาการของเสียงและความรู้สึกยิ่งขึ้นราวกับว่าสิ่งนั้น ๆ กำลังเกิดขึ้น ฉะนั้น นอกจากจะให้จินตนาการของเสียงแล้ว ยังให้จินตนาการของภาพอีกด้วย

1.3.2 คำซ้ำที่ให้อาพกิรยาที่เคลื่อนไหว คำซ้ำประเภทนี้บางครั้งก็ใช้เป็นกริยา บางครั้งก็ใช้เป็นคำช่วยกริยาอีกทีหนึ่ง อย่างไรก็ตาม คำซ้ำนี้กำหนดหน้าที่ให้อาพแกผู้อ่านทั้งสิ้น คำเหล่านี้ได้แก่

คอนคอน หัวไป, แลว ๆ เล่า ๆ เช่น

คอนคอนน้ำ ชลทีนองอาบ²

คำว่าคอนคอนนั้นนอกจากจะให้ภาพน้ำตาไหลลงนองหัวไปแล้ว เสียง [ค] ยังเป็นเสียงหนัก แสดงอารมณ์คับแค้นใจอึดอัดใจอีกทั้ง [ค] ยังเป็นพยัญชนะระเบิดมีลมจึงทำให้มีเสียงคล้ายกับเสียงถอนหายใจด้วย จินตนาการจากคำนี้จึงให้ทั้งภาพและอารมณ์แกผู้อ่าน

¹ เรื่องเดียวกัน, หน้า 43.

² เรื่องเดียวกัน, หน้า 425.

ฟุ้ง ๆ ฟุ้งขึ้นมามาก ๆ พร้อมกันและในจังหวะที่รวดเร็ว เช่น
 เมื่อนั้น ฟุ้ง ๆ พอม ทุกที่เรียงกร 1
 ฟุ้ง ๆ ในที่นั้นนอกจากจะให้ภาพไหวพร้อม ๆ กัน
 แล้วยังให้ภาพของวิธีการไหวที่กองยกมือทั้งสองขึ้นไปให้
 นิ้วหัวแม่มือจรคหน้าผาก ในทาดวายบังคมและให้อารมณ์ที่
 ทำกันอย่างพร้อมเพรียงโดยเร็ว

พุ่มพุ่ม บนพุ่มฟ้า เช่น
 พุ่มพุ่มตาน กัมมันอนันนบาบ จึงลือ 2

เมือง ๆ เรื่อง ๆ, เมลือง, สุกใส เช่น
 เมืองเมืองแสง จุคยามเยื้องไต้ 3

ขนขน มองอาการเคลื่อนไหวพร้อม ๆ กัน เช่น
 ขนขนไต้ เต็มฮาวเตียนหูบ 4

การซ้ำคำว่า ขนขนในที่นี้ทำให้เกิดจินตนาการ
 ว่าการมองนั้นมองแล้วมองอีก และมองไปทั่ว ๆ เห็นใตจุก
 อยู่ทั่วไป

ของของ เดินไปควยอาการงองแงอย่างสงบ เช่น
 ของของขาม หลายหลั่นเวหา 5

1 เรื่องเดียวกัน, หน้า 53.

2 เรื่องเดียวกัน, หน้า 286.

3 เรื่องเดียวกัน, หน้า 64.

4 เรื่องเดียวกัน, หน้า 27.

5 เรื่องเดียวกัน, หน้า 374.

ยั้งยั้ง	ไหลหยกไม่ซาก	เช่น
	ยั้งยั้งขอย	แถมยั้งรังสี
ยาบยาบ	ยะยาบ	อาการไปพร้อมกันควยดีล่างคางม เช่น
	ยาบยาบยาย	เจียรระจากนระกรขวาง ²
ยาว ๆ	น้ำตาไหลพราก	เช่น
	เมื่อนั้น ยาว ๆ หน้า	พระราชบิดา
	ชลตาไหล	หลุกแคคคอม่นอย ³
ใย ๆ	ชวิกไขว	เช่น
	ใยใยมา	เฮวเฮงลงพ ⁴
ลอนน	วิบ	เช่น
	ลอนนจา	กาวถามถึงเชื่อ ⁵
ลำลำ	งาม	เช่น
	ลำลำนิ้ว	ทวยคั้งโถมล ⁶

¹ เรื่องเดียวกัน, หน้า 408.

² เรื่องเดียวกัน, หน้า 47.

³ เรื่องเดียวกัน, หน้า 385.

⁴ เรื่องเดียวกัน, หน้า 48.

⁵ เรื่องเดียวกัน, หน้า 313.

⁶ เรื่องเดียวกัน, หน้า 182.

	เคลื่อนไหวควายอาการพร้อมกันอย่างงดงาม เช่น ลำลำย่าย เริงควงคนคั่ง ¹
ลูกลูก	รับลูก เช่น ลูกลูกถอน เมียจักพากพอยโก ²
	ลูกลูกในที่นี้ นอกจากจะเป็นกริยาที่รับแล้วยังให้ เสียงที่เรงเรา เมื่อยามปลุกให้ตื่นไวควาย
เลิงเลิง	เรือบ ๆ เช่น เลยเลาแพ พระยานาคนาโค เลิงเลิงฉัด ฮอดคองสามแป้น ³
เลื่อน ๆ	เคลื่อนย้ายไป เช่น เลื่อน ๆ เขา ของพระเนคต์เนื่องละบำ ⁴
สนสน	สับสน เช่น สนสนคน นอกในเนื่องแทน ⁵

สนสนในที่นี้ ส เป็นเสียงพยัญชนะเสียดแทรก
มาไว้ด้วยกัน ทำให้เสียงเสียดแทรกนานจึงทำให้เกิดจินตนา-
การวามากมาย เบียดเสียดกันจริง ๆ

1 เรื่องเดียวกัน, หน้า 54.

2 เรื่องเดียวกัน, หน้า 193.

3 เรื่องเดียวกัน, หน้า 285.

4 เรื่องเดียวกัน, หน้า 416.

5 เรื่องเดียวกัน, หน้า 32.

เดิน ๆ	เดินอย่างสง่า ไขกับสัตว์ เช่น เดิน ๆ ข้าง	ชายเชิงยกย่าง ¹
ฮงฮง	เรื่องรอง เช่น ฮงฮงแกว	โคมแดงตาเฮือ ²
ฮมฮม	วันรมย์ เช่น ฮมฮมพั้น	นะครคมคนคัง ³
ฮองฮอง	เรื่องรอง เช่น ฮองฮองหนา	ฝูงสี่สาวดาว ⁴
ฮันฮัน	เงียบสงัด เช่น หลับอยู่ฮัน ๆ	บมฮูเมือคัง ⁵
ฮวาน ๆ	เรือ ๆ เช่น คอยเห็นฮวาน ๆ วัน	ฮุงมาจวนแจง ⁶
เฮื่อง ๆ	เรื่องเรื่อง เฮื่องเฮื่องแจง	ทุกขุนชาบราช ⁷

¹ เรื่องเดียวกัน, หน้า 26.

² เรื่องเดียวกัน, หน้า 377.

³ เรื่องเดียวกัน, หน้า 39.

⁴ เรื่องเดียวกัน, หน้า 14.

⁵ เรื่องเดียวกัน, หน้า 251.

⁶ เรื่องเดียวกัน, หน้า 11.

⁷ เรื่องเดียวกัน, หน้า 293.

คำซ้ำประเภทนี้ ถ้าใช้คำเดียว เช่น ความ จะไม่ให้ความรู้สึกและภาพเท่าซ้ำคำ ดังนั้น คำซ้ำกริยาและช่วยกริยาจึงช่วยให้ภาพที่เกิดขึ้นในจินตนาการของผู้ประพันธ์และผู้อ่าน เคลื่อนไหวได้และดึงความรู้สึกผู้อ่านให้เห็นว่ากริยาที่เกิดขึ้นเหล่านี้คนจำนวนมากเป็นผู้กระทำ ภาพที่ผู้อ่านได้จึงมีสภาพหนึ่ง แต่เป็นภาพที่มีชีวิต จึงชวนให้น่าสนใจ

1.3.3 คำซ้ำที่บอกการจำแนกประเภท คำประเภทนี้เหมือนกับคำซ้ำใน ภาษากาตกลาง ได้แก่คำว่า

ต่างต่าง	แปลก เช่น	
	ต่างต่างแท้	เฮาบเคยเห็น ¹
นานา	มีหลายชนิดต่าง ๆ กัน เช่น	
	นานาพอม	ของคามพิชโพชน ²
หลาก ๆ	นานาชนิด, มีต่าง ๆ กัน เช่น	
	หลาก ๆ ทาว	เทียมต่างพาสา ³

คำซ้ำที่บอกการจำแนกประเภทนี้ ไม่มีจินตนาการที่กว้างไกลแต่อย่างใด เป็นคำซ้ำที่เน้นในเรื่องจำนวนว่ามีมากและมีหลายชนิดเท่านั้น

คำซ้ำ ดังที่ได้พิจารณาแล้วข้างต้น มีใช้อยู่เป็นจำนวนมากเกินกว่าหนึ่งร้อยแห่ง ในวรรณกรรมอีสานเรื่องนี้ ลักษณะนี้แตกต่างจากวรรณกรรมของภาคกลางมาก เพราะทางภาคกลางไม่นิยมใช้คำซ้ำมากนัก แต่ในภาคอีสานใช้คำซ้ำเหล่านี้สื่อถึงภาพและความรู้สึกไปสู่อ่าน

¹ เรื่องเดียวกัน, หน้า 137.

² เรื่องเดียวกัน, หน้า 92.

³ เรื่องเดียวกัน, หน้า 360.

ข้อที่น่าสังเกตอีกประการคือ กวีจะใช้คำซ้ำในกรณีที่เสียงหรืออาการต่าง ๆ เกิดจากสิ่งจำนวนมาก ฉะนั้นคำซ้ำในที่นี้บอกจำนวนมากแทบทุกคำ ส่วนความหมายละเอียดนั้นแตกต่างกันออกไปตามเสียงของคำที่ให้ความรู้สึกแก่ผู้อ่าน

คำซ้ำเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าทางภาคอีสานมีคำที่ใช้สื่อความหมายได้ละเอียด เช่น เสียงของน้ำมีตั้งแต่ หยด กระเซ็น ไหลลงมาแรง ๆ ซึ่งได้พิจารณาให้ความหมายไว้แล้วในคำซ้ำเลียนเสียงธรรมชาติ

2. การศึกษาจินตนาการในการใช้ถ้อยคำ

จินตนาการ คือ ภาพที่กวีสร้างขึ้นอย่างชัดเจนในใจก่อนที่จะวาดออกมาเป็นถ้อยคำ¹ และจินตนาการเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับการประพันธ์ ในเรื่องนี้กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ได้ทรงอธิบายไว้ว่า

ถ้าผู้ประพันธ์จะพยายามวาดภาพด้วยถ้อยคำ ตามความงามที่ตนรู้สึกเมื่อชมภูมิประเทศซึ่งทำให้ตัวอย่างมานั้นก็จะทำไม่สำเร็จ แต่ผู้ประพันธ์เองจะต้องมานึกคิดหรือนึกถึงภาพที่ตนเห็นนั้น แล้วสร้างภาพขึ้นในใจหรือจินตนาการของตนเสียขึ้นหนึ่งก่อน ให้เป็นเค้าโครงที่เห็นชัด แล้วก็วาดโครงภาพขึ้นในใจให้สมบูรณ์ เมื่อมีความชัดเจนในใจเช่นนี้แล้ว จึงระบายภาพนั้นออกมาด้วยถ้อยคำ และถ้อยคำที่ใช้นั้นจะต้องเป็นถ้อยคำที่จะจูงใจหรือจินตนาการของ

¹ กวางมน ปริบูรณ์, "ความงามในทิวทัศน์", วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนกวิชาภาษาไทย, พ.ศ. 2516, หน้า 13. (อัคราเนน).

ผู้อ่านให้สังเกตเห็นภาพเช่นเดียวกัน ฉะนั้น จินตนาการจึงเป็นปัจจัยสำคัญยิ่ง
อีกอย่างหนึ่งในการประพันธ์¹

ฉะนั้นการศึกษาจินตนาการจึงเป็นสิ่งจำเป็น และในเรื่องสังคีลปรัชญาฉบับภาคอีสาน
นี้ พอลจะแยกจินตนาการตามลักษณะที่เกิดขึ้นได้เป็น 3 ประเภท คือ

- 2.1 จินตนาการที่เกิดจากเปรียบเทียบ
- 2.2 จินตนาการที่เกิดจากลีลาของคำ
- 2.3 จินตนาการที่เกิดจากการพรรณนาอย่างละเอียดของกวี

2.1 จินตนาการที่เกิดจากการเปรียบเทียบ

จินตนาการประเภทนี้เป็นจินตนาการที่แสดงออกอย่างตรง ๆ ประเภทอุปมา
อุปไมย และมีการเปรียบเทียบเช่นเดียวกับกวีหรือผู้ประพันธ์อื่นได้เคยใช้มาแล้วเป็นส่วนใหญ่
ซึ่งแบ่งตามวิธีการเปรียบเทียบออกเป็น 2 พวก คือ

2.1.1 การใช้นิทานแต่เดิมยกขึ้นมาเปรียบเทียบ

ในเรื่องสังคีลปรัชญาได้มีการยกนิทานเก่าขึ้นมาเปรียบเทียบกับเหตุ-
การณ์ในท้องเรื่องเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นอยู่สองตอน คือ

ในตอนที่ว่ากฤษณาฯ แล้วโหราจะทำนายก็ยกนิทานขึ้นมากล่าว
ก่อนว่า

<p>46 ฮอยที่ยสแดเทา มวนมาประดับ เปี้ยวทอเสียบกะสักร์เขื้อ</p>	<p>ทุกทีบนะครคน กาบกรกอยนอม พงสัพันท์เพียงพระเนตคั</p>
---	--

¹ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์, เรื่องเดียวกัน, หน้า 55.

เหมือนว่าเชื่อทางดาว

ปางเมื่อสิวิราชฐ

ดางลือปะถม

พระกิมสาวเชื่อ

เชิงทอนทาว

นางนั้นแนกอมเกี้ยว

บิครคนนิมิต

ลุนเลาเสียสมรแกว

ทาวทางทุม

ชามชอบฟ้า

พอเมื่อเวรังคาย

อันนี้เกงจักเสียดะสัทรเจ้า

เคาะหคาคเขา

ทวนคันลอบเลื่อง

ทงแทนทางคว้านั้น

การแปเปงไว

บุญเพ็งเพียงพระเนต

ทะลึงฮอยฮองงาม

ทาวซ้อสิวิไชย

เขื่องพระองคเอาแก

เก็งยาลกมิง

ยนตยายบิงลม

หลายถายเจียระกาล

คอบมามีแท

ใจเมืองเหมือนทาน

ปีฮายฮวมา พระเอย¹

นิทานแทรกเรื่องแรกนี้ยกขึ้นมาเพื่อเทียบความฝันของท้าวสุทธราชว่า เหมือนกับความฝันของท้าวสิวิราชในอดีต เมื่อฝันแล้วคงเสียเชื่อพระวงศ์ที่รัก เพราะมีคนต่างเมืองมาลักไป

นิทานที่ยกมานี้ผู้ประพันธ์ไม่ได้ให้รายละเอียด แต่ก็พอจะสันนิษฐานได้ว่าท้าวปรางค์คำนำมาจากเรื่อง ศรีวิชัยชาคก ซึ่งมีเนื้อเรื่องเน้นในเรื่องความรักที่ต้องลักพาการที่ท้าวปรางค์คำยกนิทานขึ้นมาเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในเรื่อง แสดงว่าท้าวปรางค์คำเป็นผู้รอบรู้ มีความรู้ที่กว้างไกลจึงสามารถเลือกนิทานที่ยกมาประกอบได้อย่างเหมาะสม เพราะนิทานเรื่องนี้นอกจากจะมีประเด็นสำคัญที่ว่าท้าวศรีวิชัยมาลักนางศรีไวยกาธิดาท้าว-

¹ ท้าวปรางค์คำ, เรื่องเดียวกัน, หน้า 11-2.

ศรีวิราช เจ้าเมืองศรีวิชัย แล้วยังชี้ให้เห็นอีกประเด็น คือในศรีวิชัยขาดก ท้าวศรีวิราช รักราชธิดามากไม่ยอมยกให้ใครที่มาขอ เช่นเดียวกับท้าวสุทราไม่ยอมยกนางสุมณฑาให้ แกกษัตริย์ใดที่มาขอ จากประเด็นหลังนี้เองที่น่าจะพิจารณาได้ว่า การยกนิทานเรื่องนี้ ท้าวปรากฏคำต้องการจะแสดงให้ผู้อ่านเห็นว่า การที่ท้าวสุทราไม่ยกนางสุมณฑาไปนั้นมีความ จำเป็น เพราะจะไม่มีโอกาสใดนางเลยถ้าส่งทูตมาขอ หรือคิดได้อีกแห่งหนึ่งว่า โหราจารย์ ยกนิทานเรื่องนี้ขึ้นมาเปรียบเทียบเพื่อต้องการจะเตือนท้าวสุทราว่า เรื่องของบุพเพสันนิวาส นั้นขัดขวางกันไม่ได้ ถ้าขัดขวางก็อาจเกิดการลักพาขึ้น เช่นเดียวกับนิทานในเรื่อง อีกทั้ง การยกนิทานขึ้นมาสำหรับเป็นเครื่องสอนกษัตริย์ก็มีอยู่ทั่วไป เช่นในภาคอีสานที่เห็นเด่นชัด คือนิทานนางคันไทร

นิทานที่ยกมาเปรียบเทียบเรื่องนี้ นับว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่จะช่วยสร้างจินตนาการที่กว้างไกลให้แก่ผู้อ่าน

นิทานเรื่องที่สองท้าวปรากฏคำยกมาแทรกไว้ในคำพูดปลอมโยนของนางปทุมมาและ นางจันทาที่ปลอมนางกำนัลทั้งหลายก่อนออกเดินทางจากนครปัญจาล เพื่อเน้นให้เห็นว่าการ ที่นางทั้งสองพร้อมโอรสทั้งสามของพลัดจากบ้านเมืองนั้น เป็นเพราะบาปแช่นหลังตามมา สมอง ความว่า

47 ผู้ ผู้
 เือนัน เวรคอบแพ

จำจากไถกัน แลเด

อย่าไค้อาทรทุกช

อยู่กะเสียมสมส่าง

เือนันกับมะกรณของ

คือทิ้งท้าวป่า วันนั้น

มีหมเื้อน

เป็นพองเพื่อนฝูง

ก็เพื่อเืองที่เือง

นอนแนบนางลวง

นานไปเป็น

ลูกเนาในทอง

พอเมื่อสาครบา

นางลวงลิมเพส

เืองหนายหนา

แห่งชำสงหนี

นางคานคน

เอาลูกทั้งฮวย

สวยทองทั้ง

หมยอกให้

เทื่องหวายอุม	เอามาเมืองเกา
แมบเลี้ยง	บายถ่มนายหนา
กำเน็คพุน	เพียงสิ่งสองเผื่อ นันแล้ว
เวรบังบา	บควนเฮาฮอน
ตามแคเทาเพียง	แสนโตทองชอย
โทสเฮาสองพี่น้อง	สินโตแกเวร · นันแล้ว ¹

นิทานที่ท้าวปรางค์ค่ายกมาเปรียบเทียบกับเรื่องนาค เรื่องขุนท่ง ซึ่งเป็นนิทานที่เกี่ยวกับตำนานผู้สร้างเมืองศรีสัตนาคนหุต และมีเรื่องราวคล้ายกับสังข์ศิลป์ชัยในแง่ที่ขุนท่งเกิดมามีบุญญาธิการสูง แต่ถูกใส่ร้ายว่าเป็นอัมปลงคนจนบิดาของเนรเทศไปอยู่ในป่าตั้งแต่เด็ก มีแต่เทวดาและสัตว์ต่าง ๆ คอยพิทักษ์รักษา จนภายหลังทราบว่าป็นผู้มีความสามารถและมีบุญญาธิการสูงจึงรับกลับเข้ามาครองเมือง

การยกนิทานเรื่องนี้ขึ้นมาประกอบ นอกจากจะให้อ่านเข้าใจเรื่องได้ชัดเจนแล้ว ยังช่วยสร้างจินตนาการของผู้อ่านให้เห็นความเป็นไปในอนาคตของสังข์ศิลป์ชัยอีกด้วย ว่า จะดำเนินไปในรูปเดียวกับขุนท่ง และการถูกเนรเทศครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสั่งสมบารมีเพื่อกลับมามีอำนาจ ควบคุมบุญญาธิการอันสูงส่งต่อไป

นิทานเรื่องนี้ นอกจากจะปลอบนางกำนัลในเรื่องแล้ว ยังปลอบใจนางปทุมมาและนางจันทวานางทั้งสองยังมีความหวัง นอกจากนี้ นิทานเรื่องนี้ยังช่วยปลอบคนอ่านที่กำลังวิตก หรือรำคาญใจที่พระเอกกำลังได้รับทุกขว่าพระเอกจะมีความสุขในอนาคต และที่สุดนิทานเรื่องนี้ยังเป็นคำอธิบายที่ช่วยแก้ภาพของท้าวสุทราชาติเป็นกษัตริย์หยาบให้ดีขึ้นได้ เมื่อนิทานเน้นในเรื่องกรรมว่าเป็นสาเหตุของการพลัดพรากจากกัน

¹ เรื่องเดียวกัน, หน้า 87.

นิทานที่ยกมาเปรียบเทียบนี้ ยังมีอีกสองครั้งคือในตอนที่ทำวาทุศราทราความจริงจากนางสมณฑาวาพระองค์ยังมีโอรสชื่อสังข์ศิลป์ชัยเป็นผู้ไปช่วยนางสมณฑาทักทรงรำพึงถึงนิทานเรื่องไชยเชษฐ¹ ที่ถูกนางทั้งหกเอาหนอนไม้มาแทนโอรส ซึ่งถูกนำไปฝังที่ต้นไม้ ทำให้พระไชยเชษฐเข้าใจผิดไฉนางสุวิธษาออกจากบ้านเมืองไป ตอนที่ยกมากล่าวนี้เน้นให้เห็นความผิดที่พระไชยเชษฐไฉนางสุวิธษา ซึ่งเหมือนกับที่ทำวาทุศราทราขับไฉนางจันทาและนางปทุมมาออกไป

ส่วนอีกตอนหนึ่งคือตอนที่ทำวาทุศราทราไปรับนางจันทาและนางปทุมมากลับเมือง เมื่อถึงเมืองอินทปัตถ์ นางจันทาและนางปทุมมาโดยกนิทานเรื่องนางสิบสอง² มากล่าวเปรียบเทียบกับการกระทำของทำวาทุศราทรา นิทานนี้มีความว่ามีสามภรรยาคนหนึ่งมีลูกสาวสิบสองคน บากจนมาก จึงนำลูกไปปล่อยไว้ในป่า ลูกรู้เห็นเหตุความรัก เพียวอยู่ในป่าไปพบลูกมะเคื่อจึงเก็บรับประทาน ร่างกายจึงกลายเป็นลิงไปทั้งสิบสองคน ฝ่ายพ่อเมื่อกลับมาจากไปปล่อยลูกไม่นานก็รำรวยขึ้นจึงคิดจะไปรับลูกกลับคืน พอเข้าไปในป่าพบแต่ลูกซึ่งกลายเป็นลิงไปแล้วทั้งสิบสองคน ความตอนนี้นางทั้งสองยกมาว่าทำวาทุศราทราเป็นผู้เป็นพ่อเมื่อมีลูกถึงลูกจะเป็นอย่างไรก็ไม่ควรจะคิดทำร้าย เมื่อทำร้ายลูกก็ต้องได้รับความทุกข์ทรมานใจเช่นเดียวกับบิดาของนางสิบสองในเรื่อง

นิทานทั้งสองเรื่องยกขึ้นมาเปรียบเทียบเกี่ยวกับเหตุการณ์ในเรื่องเพื่อให้อนุอานเข้าใจเหตุการณ์และความรู้สึกของตัวละครได้ดีขึ้นว่า ทำวาทุศราทราเสียใจเพียงไรที่ทำความผิดลงไปโดยไม่ต้องพรวรรณาโทษก็เข็ญ เพราะคนฟังคนอานเคยรู้เรื่องไชยเชษฐอยู่แล้ว หรือ เรื่องนางสิบสองก็เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ยังเป็นเครื่องเตือนใจอนุอานผู้ฟังไม่ให้กระทำผิดเช่นตัวละครในเรื่อง ด้วยการยกนิทานขึ้นมาสรุปความอีกครั้งหนึ่ง ทว่าปรากฏคล้ายกนิทานขึ้น

¹ เรื่องเดียวกัน, หน้า 349-50.

² เรื่องเดียวกัน, หน้า 390-2.

มาประกอบนั้น ยกขึ้นมาอย่างถูกต้อง เพราะนิทานแต่ละเรื่องยกขึ้นมาได้สมกับเหตุการณ์ เช่น เรื่องไชยเชษฐา เน้นการขับไล่นางสุวีณาซึ่งเป็นการกระทำของท้าวสุรราชที่ขับไล่นางทั้งสอง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เป็นความผิดที่ฝังแน่นอยู่ในใจท้าวสุรราช จึงยกมาเปรียบเทียบได้เหมาะสม ส่วนในเรื่องนางสิบสองนั้นเน้นเรื่องพ่อทำร้ายลูกก็เหมาะสมกับความรู้สึกของนางทั้งสองที่ฝังแน่นอยู่ว่าการกระทำของท้าวสุรราชนั้น เป็นการทำร้ายลูกของตนเอง

ฉะนั้น นิทานที่ยกมากล่าวเปรียบเทียบไว้ในเรื่องนี้ จึงช่วยเสริมให้เห็นความประณีตและความสามารถของผู้ประพันธ์ที่จะคัดเลือกนิทานมาใช้ได้ และนิทานแต่ละเรื่องก็ล้วนแต่ช่วยใหญ่ผู้นานผู้ฟัง เกิดจินตนาการที่กว้างไกลออกไปจากความนั้น

1.2.2 จินตนาการที่เกิดจากการเปรียบเทียบตามแนวปรัมปราคติแห่ง

วรรณคดี

การเปรียบเทียบตามแนวปรัมปราคติแห่งวรรณคดี คือ การที่ผู้ประพันธ์รุ่นหลังเปรียบเทียบตามแบบแผนของเก่าที่ถือว่าเป็นครู จนกลายเป็นการเอาอย่างผู้นานมากกว่าจะเป็นความถึกความรู้สึกของตนเอง¹

การเปรียบเทียบตามแนวปรัมปราคติแห่งวรรณคดีนี้ มีปรากฏในสังข์ศิลป์ชัยฉบับภาคอีสานอยู่ไม่น้อย เช่น

ในบทชมความงาม ในสังข์ศิลป์ชัยฉบับนี้มีการเปรียบเทียบความงามอยู่ 2 ลักษณะ คือ

¹ เก็บความจากพระยาอนุมานราชชนน, เรื่องเดียวกัน, หน้า 54.

ก. การเปรียบเทียบว่างามเหมือนอะไร โดยส่วนรวม เช่น

มะเหล็เจ้า	จันทาเทียมราช
โสมยิ่งย่อย	ปูนปั้นแปกเขียน ¹

ในที่นี้เปรียบว่ามีความงามเหมือนรูปปั้นและยิ่งกว่ารูปเขียน การพรรณนาเปรียบเทียบเช่นนี้ใช้ในการพรรณนาความงามของชายตัวย เช่นในตอนพรรณนาชนโคมสังข์ศิลป์ชัยว่า

นับแก่อละใหม่เนื้อ	เนาป่าแฮมเขื่อน
น่านเจ็คปี	ไปมีไผ่ทองคำ
พระกัทิงโสมเพียง	เทพาพมมะวาค ²

ในที่นี้เปรียบว่าสังข์ศิลป์ชัยมีความงามประดุจภาพวาดที่พระพรหมวาค การเปรียบเทียบนี้เป็น การเปรียบเทียบแบบสั้น ๆ เพื่อให้รู้ว่าตัวละครนั้น ๆ มีความงาม แต่ผู้ประพันธ์ไม่ตั้งใจจะให้ทราบว่าตัวละครงามอย่างไรบ้าง จึงไม่ได้พรรณนาอย่างละเอียดพอที่จะให้อ่านจินตนาการภาพออกมาได้ วิธีการเปรียบเช่นนี้ไม่ค่อยมีปรากฏในวรรณกรรมของภาคกลาง แต่ในเรื่องสังข์ศิลป์ชัยนิยมการเปรียบเทียบสั้น ๆ เช่นนี้มาก และการเปรียบเช่นนี้ถือว่าเป็นการเปรียบเทียบตามแนวปรัมปราคติแห่งวรรณคดี เพราะในภาคอีสานวรรณกรรมเล่มอื่นก็มีการเปรียบเทียบไว้ในทำนองเดียวกัน เช่น ในเรื่องพระสุธน (สีทน) มีบทพรรณนาถึงพระสุธนไว้ว่า

เขาก็เห็นขาดาน	ฮูปเพียงพมแถม ³
----------------	----------------------------

¹ ท้าวปรางค์คำ, เรื่องเดียวกัน, หน้า 3.

² เรื่องเดียวกัน, หน้า 101.

³ ท้าวสีทน (เวียงจันทน์ : กรมวรรณคดี, 2511), หน้า 4.

หรือในท้าวสุริวงศ์ (สุริวงศ์) ก็มีพรรณนาไว้ว่า

48 เล่าถึงงาม

คังอินแปงป็น 1

ข. การเปรียบเทียบความงามอย่างละเอียด การเปรียบเทียบวิธีนี้มีการพรรณนาความงามของร่างกายตัวละครอย่างละเอียดเพื่อให้เห็นว่าตัวละครนั้นงามอย่างไรบ้าง เช่น ในบทชมโฉมนางศรีสุภาจันทร์ว่า

49 ผิวของหน้า

ขาวแจ่มจิมพระจันทร์ 2

ในบทนี้ถึงแม้จะพรรณนาเฉพาะหน้าว่างามอย่างไรเพียงส่วนเดียว ก็พอจะให้อ่านทราบลักษณะของตัวละครได้บ้าง แต่ก็ยังคงรักษาลักษณะการพรรณนารูปโฉมของตัวละครที่พรรณนาแบบสั้น ๆ ไว้ การพรรณนาเปรียบเทียบข้างต้นมีวิธีการเหมือนกับที่กวีใช้พรรณนาในหนังสืออื่นเช่น ในอิเหนา ตอนอิเหนาชมโฉมจินตะหราเมื่อพบครั้งแรกว่า

พระแสงท่าทักชิมไปพลาง ชำ เลื่องเนตรคูนางจินตะหรา

แสงเพลิงส่องจับกับพักตรา โสภาเพียงบุหลันลอยโคม 3

บทชมโฉมที่ยกส่วนต่าง ๆ ของร่างกายออกมาเปรียบเทียบขมนั้นมีอยู่ในสังข์ศิลป์ชัย ฉบับอีสานไม่มากนัก และส่วนมากก็พรรณนาเพียงสั้น ๆ เช่น บทชมโฉมนางนารีนล ว่า

1 ท้าวสุริวงศ์ (เวียงจันทน์ : กรมวรรณคดี, 2511), หน้า 4.

2 ท้าวปรากฏคำ, เรื่องเดียวกัน, หน้า 20.

3 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, อิเหนา (พิมพ์ครั้งที่ 7, พระนคร : ศิลปาบรรณาการ, 2510), หน้า 22.

50๘
คิงลมสวย
เน้อออนเพียง

แซนกองกาวกอง
ปุ่นทองแผ่นทอง 1

การเปรียบเทียบนี้ทำให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการภาพและความรู้สึกได้ว่า นางที่มีเนื้อนุ่มดังใบทองแตกใหม่ นั้น จะคงทั้งชาตังนึ่งและเย็น น่าสัมผัสและทอง ซึ่งนับว่าเป็นการเปรียบที่สั้นแต่ตรงจุด เพราะนางนารีผลมีไว้เพื่อให้วิทยากรใช้ให้ความสุขทางกามารมณ์เท่านั้น ฉะนั้นการเปรียบเฉพาะทางกามการสัมผัสจึงเป็นการเปรียบเขาสุจุดสำคัญของนางนารีผลเลยทีเดียวโดยไม่เป็นเยื่อ นอกจากนี้ในบางตอนมีการเปรียบเทียบที่สนใจ เช่น

เน้อออนเพียง
คือคูหงส์คำเหิน
สะออนใจเจ้า
หลับได้

กุกทะเลกลมไหว
เมือลีลาบาย
ชายหอมสะมิ่งเมือย
ทาฟ้งเพื่อแล 2

คือนอกจากจะเปรียบว่ามีรูปร่างวากลมอ่อนไหวเหมือนนกกล้วยแล้ว ยังเปรียบเทียบท่าทางให้เห็นควววยามเดินจะมีลักษณะสง่างามเยี่ยงหงส์ ความเปรียบเช่นนี้เป็นความคิดของกวีทั่วไป เช่น มีศัพท์ที่ใช้—เกี่ยวกับการเดินว่า หงส์ลีลา เป็นต้น และการเปรียบเทียบความกลมงามของร่างกายเหมือนกล้วยนั้น ก็คล้ายการเปรียบเทียบที่ปรากฏอยู่ในภาคกลาง เช่น ในเรื่อง สมุทรโฆษคำฉันท์ มีบทพรรณนาเปรียบเทียบเช่นเดียวกันไว้ว่า

ลำซาคือกาญจนกทลี

และลำเพ็ญลำพาลี 3

1 ท้าวปรางค์คำ, เรื่องเดียวกัน, หน้า 151.

2 เรื่องเดียวกัน, หน้า 165.

3 สมุทรโฆษคำฉันท์ (พระนคร : กรมศิลปากร, 2503), หน้า 88.

ความตอนนี้งั้นจะเปรียบกับกล้วยเหมือนกัน แต่ของภาคกลางนั้นกวีนิยมเปรียบ
 ขาวามีลักษณะตรงเรียวเหมือนต้นกล้วย ส่วนภาคอีสานนิยมที่จะเปรียบกับส้มฝัสดและความ
 อ่อนไหวของใบต้นกล้วยถึงการเปรียบเทียบในเรื่องสังข์ศิลป์ชัย คล้ายกับของภาคอีสานและ
 ภาคกลาง แต่ในบางลักษณะท้าวปรากฏคำก็มีบทเปรียบเทียบให้ความรู้สึกที่กว้างส่วนมาก
 ในอีสานไม่ใช่กัน เช่น ในบทว่า นางนี้เป็นที่น่าพอใจและมีความงามเสียจนชายมองแล้วถึง
 กับตาค้าง _____ ซึ่งคล้าย
 กับลักษณะที่อิเหนาพบบุษบาแล้วถึงกับตะลึงมองอย่างไม่รู้สีก้าว

ลักษณะการเปรียบเทียบอุปมาให้เห็นความงามอย่างละเอียดของตัวละครนี้ ถึง
 ท้าวปรากฏคำจะพรรณนาเพียงสั้น ๆ แต่พอจะเห็นความงามของตัวละครไบบาง บทชม
 โฉมนี้มีอยู่ไม่มากในเรื่องนี้ ก็เพราะว่าเรื่องนี้เน้นทางด้านบุญญาธิการและความสามารถของ
 ตัวละคร จึงลดบทชมโฉมลงไป แต่ก็ไม่ทำให้เสียรสและความรู้สึกที่ท้าวละครเคน ๆ
 ล้วนมีความงาม เพราะคำที่ใช้เรียกตัวละครเหล่านั้นเรียกเน้นให้เป็นที่ว่าตัวละครเหล่านั้น
 มีความงามอยู่เสมอ ถึงโลกลาวมาแล้วข้างบนของบทนี้

นอกจากความงามแล้ว กวียังใช้การเปรียบเทียบตามแนวปรัมปราคติแห่งวรรณคดี
 เมื่อชมบ้านเมือง และกล่าวถึงความรัก เช่น

ชมบ้านเมืองก็จะต้องเปรียบเทียบว่าสนุกสวยงามเหมือนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เช่น
 ในสังข์ศิลป์ชัยพรรณนาถึงเมืองปัญจาลไวว่า

51

อุ้มโศก

อุ้มโศก

ชาวเทศเที่ยวสะเพา

กิ่งคาวะดิงส์ฟ้า 1

1 ท้าวปรากฏคำ, เรื่องเดียวกัน, หน้า 2.

ซึ่งในเรื่องอิเหนาก็มีบทพรรณนาถึงสิ้นครวไว้ว่า

อันสี่ธานีราชฐาน
เทเวศร์นฤมิตด้วยฤทธา

กว้างใหญ่ไพศาลหนักหนา
สนุกคั่งเมืองฟ้าสุราลัย ¹

การเปรียบเทียบเช่นนี้เป็น การเปรียบเทียบคติความเชื่อถือที่กวีแต่เดิมใช้เปรียบเทียบกันมา จึงไม่ไพเราะและความรู้สึกมากนัก แต่ก็แสดงให้เห็นความเชื่อและความนิยมของคนในสมัยนั้น ๆ ได้

ในเรื่องที่เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกนั้น ก็มีทออุปมาอยู่ เช่น ความรัก ถ้าจะเปรียบรักมากก็มักใช้สำนวนอุปมาว่า

พระองค์ แพงเพียงพระ

เนกต์เนาในหน้า ²

เมื่อเปรียบเทียบกับความรักมักจะเปรียบว่า รักดั่งนัยทาคนเองทั้งสิ้น และกวีใช้เปรียบเทียบความรู้สึกอรอนรุณด้วยความรักกับไฟ เช่น

⁵² นีทอ คีคโคควย

คอมมิ่งมะเหสี

ทนทวงกะสัน

สิ่งไฟอมเอา ³

การเปรียบเทียบนี้กวีทั่วไปก็มักจะใช้ เช่นในทวาทศมาสก็มีพรรณนาไว้ว่า

รยมรกรว่าสิ้นสบ

สรรพางค

พันพันนเททรวงไป

จากแล้ว

¹ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, อิเหนา, หน้า 2.

² ทวาทศมาสคำ, เรื่องเดียวกัน, หน้า 4.

³ เรื่องเดียวกัน, หน้า 5.

เพลงราคีถึงเพลงปาง
ใครอาจคบบเลอยแล้ว

เผาแผ่น คินนา
ที่ผลาญ

การเปรียบเทียบตามแนวปรัมปราคติแห่งวรรณคดีในเรื่องสังข์ศิลป์ชัย เท้าที่ยกมาพิจารณาบางบทนั้น พอจะเห็นได้ว่าถึงแม้ท้าวปรางค์คำจะนำแนวการเปรียบเทียบเดิมมาใช้ แต่ก็นำมาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับอารมณ์และเหตุการณ์ของตัวละครในเรื่อง และการเปรียบเทียบตามแนวนั้นนับว่าเป็นวิธีการที่จะนำผู้อ่านให้สามารถเข้าใจเรื่องราว และความหมายของ ความไคล้ซึ้ง และการเปรียบเทียบที่ปรากฏอยู่ในเรื่องก็อยู่ในแนวที่ได้อธิษฐานมาแล้วข้างต้น จึงมีใคนำมาพิจารณาไว้ทั้งหมด เพราะจะทำให้เกิดการซ้ำซ้อนกันขึ้นกับบทวิเคราะห์ในด้านอื่น ๆ

2.2 จินตนาการที่เกิดจากลีลาของคำ

จินตนาการที่เกิดจากลีลาของคำ คือ ภาพที่ผู้อ่านสามารถจินตนาการออกมาจากเสียงของคำที่ใช้ในบทกลอนแต่ละคำที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งในสังข์ศิลป์ชัยมีกลอนบางบทที่ ———— แต่ักพอจะแสดงว่าคำแต่ละคำที่ท้าวปรางค์คำใช้มีความหมายให้ภาพที่เคลื่อนไหวได้อย่างมีชีวิต เช่นในบทชมธรรมชาติ มีกลาวไว้ในตอนสังข์ศิลป์ชัยเดินทางว่า

เห็นทั้งนี้โคทไม้	พันพุ่มไพรวาง
เห็นทั้ง พิมานทร	ทองฉายผากวาง
เห็นทั้ง คูหาแก้ว	โกสรแสนสำ
เอื้องอุงเขม	ไซพันพุ่มพะโยม ²

¹ ทวาทศมาส (พระนคร : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2505), หน้า 45.

² ท้าวปรางค์คำ, เรื่องเดียวกัน, หน้า 143.

ในบทของเรื่อง สังข์ศิลป์ชัย ฉบับภาคอีสานจะเห็นลีลาของคำที่ไพเราะในจินตนาการ
โคกซัดเงิน คือ ในบาทแรก ว่า

เห็นทั้งนี้โคกไม้

พ่นพุ่งไฟสว่าง

วรรคหลังของบาทนี้ พ่น พุ่ง ให้ความหมายเป็นสองจังหวะ คือ พ่น ให้
ความหมายการผ่นเลยออกมาจากยอดไม้อื่น ๆ พุ่งนั้นให้จังหวะต่อไปที่เมื่อพ่นออกมาแล้ว
ก็พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเลย นอกจากนี้ พยัญชนะต้นคือ พ ยังเป็นพยัญชนะระเบิดเกิดที่ริมฝีปาก
เสียงของคำจึงคังกั้ววานช่วยไพเราะของยอดไม้ที่พ่นออกมาแล้วพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าโคก

ในบาทที่สอง ว่า

เห็นทั้ง พิมานทร

ท่องผายผากว้าง

ความในวรรคหลังก็ไพเราะเป็นสองจังหวะอีกเช่นเดียวกัน คือ ท่อง ให้ความหมาย
ถึง เที้ยว, เคน ส่วน ผาย นั้นให้ความหมาย ผาย, ไปมา ซึ่งคำทั้งสองเมื่อมาอยู่ใกล้
กันก็ช่วยให้ความหมายภาพวิทยากรที่เที้ยวไปมาและคอยเคนพ่นจากหน้าผากว้างออกมา ทั้ง
เสียง [ผ] ก็เป็นเสียงระเบิด และสระอา เป็นเสียงยาว ทำให้น่าเสียงของคำนี้มีจังหวะ
ยาว ก่อให้เกิดภาพที่คอย ๆ พ่นผานออกมาจากหน้านั้น

จากจังหวะเป็นขั้นตอนของภาพในทั้งสองบาทที่กล่าวมาแล้วข้างต้น นอกจากจะ
เห็นจังหวะการเคลื่อนไหวของต้นไม้และวิทยากรแล้ว ยังเห็นจังหวะของการเดินทางเข้า
หาสิ่งเหล่านี้ของสังข์ศิลป์ชัยด้วย คือ เมื่อเดินไกลเข้าไปทุกที ๆ ก็เห็นยอดไม้สูงพ่นพุ่งขึ้น
ไปบนท้องฟ้าทุกที และก็เห็นวิทยากรซึ่งท่องเที้ยวอยู่ในวิมานคอยซัดเงินขึ้นตามระยะทางที่
ไกลเข้าไปด้วย ฉะนั้นภาพที่โคกจึงเป็นภาพที่คอย ๆ เกิดขึ้นในสายตาของสังข์ศิลป์ชัย ทั้ง ๆ
ที่สิ่งเหล่านั้นอยู่ในที่นั้นอยู่แล้ว ภาพในจินตนาการจึงเป็นภาพที่เคลื่อนไหวทั้งสังข์ศิลป์ชัย
และภาพที่สังข์ศิลป์ชัยมองดู

ในบทที่ 1 บทโท

เห็นทั้ง คุหาแก้ว ไกรสรแสนลำ

ความในบทนี้ วรรคหลัง ไกรสร แสน ลำ เสียง ส เป็นเสียงเสียดแทรก และนำมาไว้กึก ๆ กันตั้งแต่ สร แสน ลำ จึงช่วยย้ำความหมายของแสน ซึ่งหมายถึง จำนวนมากนับแสน เบียดเสียดกันอยู่ได้เป็นอย่างดี

ในบทที่ 2 บทโท ว่า

เสียงอึ้งเซม

ไซพนพุงพะโยม

บาทนคำแต่ละคำล้วนให้ภาพที่เคลื่อนไหวของแสงจากคุหาแก้ว ตั้งแต่ เสียง ซึ่งมี แสงเรืองขึ้นมานิดหน่อย อึ้ง แสงนั้นสว่างจาขึ้นอีกจนเซม คือสว่างถึงที่สุด ซึ่งเพียงสาม คำนี้สามารถให้จังหวะการเคลื่อนไหวของแสงจากคุหาแก้วได้อย่างชัดเจนและเป็นจังหวะคอบ เป็นคอบไปตามความจริงในธรรมชาติ คือ สังขศิลป์ชัยเดินทางเข้าหาคุหาแก้ว เมื่อเดินทาง ไกลคุหาแก้วก็ยอมจะเห็นแสงสว่างคอบสว่างจาขึ้นตามระยะทางที่ไกลเข้าไป และเมื่อถึง จุดที่แสงสว่างจา ก็จะเหมือนกับ ไซ คือ แสงนั้นเบียดออกมาจากคองไม้แล้วถึงจังหวะของการพ่นจากคองไม้ขึ้นมาสว่างจายอยู่ในท้องฟ้าอย่างรวดเร็ว ภาพของการเคลื่อนไหวของแสง คือภาพการเคลื่อนไหวของสังขศิลป์ชัยนั่นเอง ที่เดินทางเข้าไปไกลก็เห็นแสงนั้นสว่างอยู่บน ท้องฟ้ามากขึ้นทุกทีจนสว่างที่สุดคอบอยู่อย่างนั้น คำว่าพะโยม เป็นเสียงยาวทำให้เห็นว่าแสง นั้นสว่างจายู้นาน ซึ่งก็ตรงกับความเป็นจริงว่าเมื่อสังขศิลป์ชัยเดินทางไกลคุหาแก้วจนแสง สว่างจากคุหาแก้วสว่างที่สุดแล้วก็จะเห็นแสงสว่างจายู้นั้นไม่เปลี่ยนแปลง ฉะนั้น การใช้คำในบทนี้จึงให้ความหมายที่คอบเคลื่อนที่ไปที่ละน้อย ซึ่งทำให้ภาพในจินตนาการ ของผู้อ่านเคลื่อนที่ได้ไปคอบ ผู้อ่านจึงรู้สึกว่าเขาไปมีส่วนอยู่ในเรื่องด้วยมิใช่เป็นเพียง ผู้อ่านบทพรรณนาเท่านั้น

บทกลอนที่ยกมาทั้งสองบทนี้ แสดงให้เห็นว่า ท้าวปราสาทคำก็มีความสามารถเลือกใช้คำที่มีลีลาช่วยให้เกิดจินตนาการที่เห็นสิ่งต่าง ๆ ดังได้เห็นด้วยตาตนเองจริง ๆ การพรรณนาที่ให้จินตนาการด้วยลีลาของคำ เป็นการพรรณนาช่วยให้ผู้อ่านเข้าไปสู่โลกของผู้อ่านได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ถึงจะมีอยู่ไม่มากในวรรณกรรมเล่มนี้ แต่ก็มีช่วยทำให้ภาพในบทพรรณนาธรรมชาติเด่นขึ้นมาอย่างมาก

2.3 จินตนาการที่ได้จากการพรรณนาอย่างละเอียดของกวี

จินตนาการที่ได้จากการพรรณนาอย่างละเอียดของกวีนี้ เป็นจินตนาการที่ผู้ประพันธ์ต้องการจะให้ผู้อ่านทราบว่าภาพนั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึก เช่น ในบทชมธรรมชาติว่า

มองเห็นสุระพาพน	พูลค่าคบโลก พุนเขอ
วาเขสย	ไหลผาเผือกคอย
เกี่ยวกุดผง	ผางทอห่มพร
ไฟสนทแสน	ยานยาวยนกว้าง ¹

บทพรรณนาตอนนี้ให้รายละเอียดว่าพระอาทิตย์ขึ้น ลมพัดเมฆไปบังภูเขา ต่อจากนั้นก็เป็นการพรรณนาพันธุ์ไม้ในป่าว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งในที่นี้มันต้นกูด ต้นมะปราง, ต้นมะเค็ด อยู่เต็มไปหมดในป่า ซึ่งการพรรณนาช่วงนี้เป็นการพรรณนาอย่างละเอียดว่าในป่ามีอะไรบ้าง แต่ไม่ได้ให้ภาพลักษณะอาการของสิ่งที่อยู่ในป่านั้น จึงเป็นการพรรณนาที่เหมือนกับภาพถ่าย แต่ไม่มีชีวิตที่จะโลกเห็นได้เลย

นอกจากนี้ยังมีบทชมธรรมชาติโดยย่อนักถึงความหลัง แต่ในสังข์ศิลป์ชัย แปลกกว่าเรื่องอื่น เพราะนางที่สังข์ศิลป์ชัยนึกถึงคือมารดา เช่น

¹ เรื่องเดียวกัน, หน้า 120.

53
กลางคอกค้าย

เคียรระคาคหอมหวาน

คือคนนางนอน

คุณคณูเพียง¹

ลักษณะการพรรณนา เช่นนี้ กวีทั่วไปก็ใช้พรรณนาในบทเห่ชมธรรมชาติและบทนิราศ
อยู่ เช่น ในบทเห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรว่า

พุกจีบกลีบแสดลม

พิกุลแกมแซมสุกรม

หอมชวรวายตามลม

เหมือนกลิ่นนงทองตักใจ²

คือพรรณนาธรรมชาติว่ามีอะไรบ้าง แล้วบางครั้งก็เปรียบเทียบกับนางที่อยู่ข้าง
หลัง ในสังขสิทธิ์ชัยฉบับภาคอีสานนี้ถึงจะมีบทว่าฟังถึงมารคาคออยู่บ้างแต่ก็ไม่มาก ส่วนมาก
เป็นบทว่าพันทให้เห็นว่าในป่ามีอะไรบ้าง สั้น ๆ แต่พรรณนาบ่อย ๆ สิ่งที่ต้องสังเกตคือ
บทพรรณนาธรรมชาติในสังขสิทธิ์ชัยนี้มีแต่พรรณนาค้นไม้ดอก แต่ไม่มีบทพรรณนาเรื่องเกี่ยว
กับน้ำหรือสัตว์น้ำ ทั้ง ๆ ที่มีการเดินทางผ่านมหาสมุทรหลายครั้ง ซึ่งอาจจะมาจากสาเหตุ
ที่อีสานเป็นดินแดนอยู่ห่างทะเล กวีจึงไม่มีความรู้พอที่จะพรรณนาถึงสัตว์ทะเลได้ เพราะ
ถ้าจะพรรณนาก็ต้องเป็นปลาฉลามน้ำจืดซึ่งจะขัดกันกับความในเรื่อง จึงตัดบทพรรณนาถึงสัตว์น้ำ
ไปเสีย

การพรรณนาอย่างละเอียดในบทชมบ้านเมือง มีปรากฏอยู่มากในสังขสิทธิ์ชัย
ตอนที่สำคัญคือชมเมืองบุญจาลและเมืองอินทปัตต์ เช่น ชมเมืองอินทปัตต์ ว่า

54 มะโนรมทอง

หอปางเชียงสูง

นำพียงพาย

สวยไสทุกก้าว

¹ เรื่องเดียวกัน, หน้า 133.

² เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร : พระประวัติและพระนิพนธ์ทร้อยกรอง (พิมพ์ครั้งที่ 4,
พระนคร : ศิลปาบรรณาการ, 2513), หน้า 133. "บทเห่เรือ".

มีข้อฟ้า

คุยโจเงินขาว

มุงทองแดง

หลอคันทางฟ้า¹

หรือชมเมืองปญจาลาวา

55 หลังนั้นแวนวาคัน

เชิงซ็อมะโนรม

เพื่อน พูมีใส

มอบแวนวางแจกญแลว

ทันที ยอกชอชอง

ทางหาทวนเหล็อง

ฝูงนี้ เป็นปางองค์

เอกโทนทังค้าย²

ลักษณะการพรรณนาคลายกัน คือกล่าวถึงปราสาทหลังไหนชื่ออะไร และเอาไว้อำหรับทำอะไรบ้าง เป็นการพรรณนาแบบแนะนำให้รู้จักมากกว่าจะให้เห็นภาพสวยงาม ฉะนั้นบทพรรณนาชมบ้านเมืองจึงเป็นบทให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะบ้านเมืองสมัยที่ประพันธ์เรื่องนี้ขึ้นมากกว่าจะเน้นความสวยงาม ภาพที่ได้จึงเป็นภาพที่ไม่ก่อให้เกิดอารมณ์แต่อย่างใด

ในบทพรรณนาเกี่ยวกับการรบ ก็มีการพรรณนาอย่างละเอียดว่าใครสู้กับใคร แต่ที่พรรณนาคลายภาพตายคือ ภาพที่ออกมานั้นไม่ค่อยมีชีวิตและมักใช้สำนวนซ้ำกันอยู่เสมอ เช่น

56 เมื่อนั้น สีโททาว

ทะยานแยงแหงทาว

ตายหลังลม

ลงพื้นพังเพื่อน³

ศูนย์วิจัยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

¹ ทาวปรางคคำ, เรื่องเดียวกัน, หน้า 393-4.

² เรื่องเดียวกัน, หน้า 412.

³ เรื่องเดียวกัน, หน้า 230.

หรือ

๖๗ สีคานาว
พันตอกาม

ลาวเป็อยเป็องแกว่ง
มารลมเล็อคนอง¹

บทพรรณนาการรบที่ปรากฏในเรื่องสังข์ศิลป์ชัยคล้ายกันกับที่ยกตัวอย่างทั้งสี่นี้ คือสั้น ๆ และรบชนะอย่างรวดเร็ว แทรกกันหลายครั้ง ทั้งนี้จึงไม่ให้ความรู้สึกเกี่ยวกับอารมณ์ของคู่สงครามเท่าใดนัก ใ้แต่ภาพที่พรรณนาให้รู้วามารมมาก มารรบกับทั้งสามวีรบุรุษแล้วมารก็หายไปเท่านั้น

สิ่งที่น่าสังเกตสำคัญอีกประการหนึ่งของวรรณกรรมเรื่องนี้คือ บทอาบนำแต่งตัวซึ่งในวรรณกรรมของภาคกลางถือเป็นบทสำคัญบทหนึ่งและมีอยู่ในแทบทุกเรื่องของภาคกลาง เช่น ในบทละครนอกเรื่องสังข์ศิลป์ชัยว่า

ว่าพลาง างเสด็จเข้าที่สร้ง แต่งองค์ก็ทักก็กัก
คาคตะกรุดลงยันตไปกันยักษ์ เอาแหวนดักพิรอกสอดคนี่ชี้²

หรือในสังข์ศิลป์ชัยกลอนสวด ว่า

* พระเสด็จสร้งสนาน ทรงสร้อยสังวาล มงกุฎเข็คนาย เรียกสองฉายา
อยาชาแจ่มจันทร์ แต่งองค์จงพัตน์ เราจักยาศรา

สองนางดีใจ สร้งสนานแจ่มใส แล้วทรงภูษา สะอิ่งสังวาล ตระการ-
รจนา งามเช็กเลิศฟ้า ลอยมาเมืองกิน³

¹ เรื่องเดียวกัน, หน้า 214.

² พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, บทละครนอกรวมหกเรื่อง, หน้า 257-8.

³ สังข์ศิลป์ชัยกลอนสวด, หน้า 311.

สังคารรส	รสแห่งความรัก
กรณารส	รสแห่งความเอ็นดู
วีรรส	รสแห่งความกล้าหาญ
อัปถุตรส	รสแห่งความน่าอัศจรรย์ใจ
หัสสรส	รสแห่งความร่าเริงหรือตลก
ภยานกรรส	รสแห่งความน่ากลัว
สันทรส	รสแห่งความสงบ
วิกัจฉรส	รสแห่งความน่าเกลียด
รุทรส	รสแห่งความโกรธ ¹

ถ้าจะพิจารณาท่วงท่าที่แสดงในสังคีตศิลป์ชั้นมัธยมศึกษาสามารถให้อารมณ์ทั้ง 9 เกิดขึ้นได้หรือไม่ ก็จะได้เห็นว่าอารมณ์ทั้ง 9 เป็นอารมณ์ที่เป็นพื้นฐาน และในสังคีตศิลป์ชั้น ทานุประพันธ์ก็ได้ใช้ท่วงท่าที่แสดงให้อารมณ์รสทั้ง 9 ไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

¹ เก็บความจากกรมหลวงชินวราลงกรณ (เรียบเรียง), พระคัมภีร์อภิธานปิณฑิกา (พระนคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2508), หน้า 27. แต่เรื่องรสนาชาในหนังสือของ Bibliothèque de l'Ecole Française d' Extrême Orient Volume III ฉบับ L'Inde Classique, Manuel Des Etudes Indiennes โดย Louis Renou และ Jean Filliozat ได้อธิบายไว้ว่า รสนาชาแต่เดิมมี 4 รส คือ สังคาร รุทธ วีระ และวิกัจฉ ต่อมาภายหลังจึงเพิ่มขึ้นอีก 4 รส ให้เป็นคู่กันตามลำดับดังนี้คือ หัสส กรณา อัปถุตะ และภยานกะ ซึ่งทั้ง 8 รสนี้ถือว่าเป็นรากฐานของอารมณ์มนุษย์ และต่อมาภายหลังจึงเกิดรสเพิ่มเข้ามาในวงการวิจารณ์ของอินเดียอีก คือ สันทรส คือรสแห่งความสงบ และไทยเราก็มักรับรสทั้ง 9 นี้มา

สิ่งคารรส รสแห่งความรักในสังขศิลป์ชัย มีอยู่ไม่มากนัก คือในตอนเกี่ยวพาราสี
แต่ก็สามารถไขคำที่ทำได้ใหญ่อานเกิดอารมณ์เต็มคั้นและเห็นใจผู้มีความรักนั้น เช่น ในบทท้าว
กุมภคัทเกียวนางสุมณฑาวา

ในนครอ้าย	เอาอวนเป็นเอก
ลำถ้วน	ถวายนองชูเชิง
แมนช้อการแกนตน	ต่อคิวหนาหนักคั
พิจักอาสาชั้น	ชาคเองเอาไค
ช้อวาคำทุกขสม	สนทนาในโลก
พื่อใหญ่อยู่	คำยอนฮอดอวน พื่อแล้ว ¹

คำพูดของท้าวกุมภคัทนี้เป็นคำเกี้ยวที่ไม่ไพเราะก็จริง แต่แฝงไว้ด้วยความซื่อและ
ความจริงใจ ที่บอกว่าจะยกนางไว้เหนือหญิงอื่นและจะยอมทำงานทุกอย่างเพื่อนาง จะไม่
ยอมให้นางใครรับความทุกข์เลย ความทั้งหมดที่พรรณานี้มีความหมายกินใจยิ่งกว่าคำว่ารัก
เสียอีก ฉะนั้นจึงทำให้ผู้อ่านเห็นใจและพลอยเห็นคิ้วคิ้วกับนางสุมณฑาที่อยู่ร่วมกับท้าว
กุมภคัท

ภยานกะ และ หัสสรส รสแห่งความกลัวและรสแห่งความร่าเริงและตลกขบขัน
มีอยู่ไม่มากในสังขศิลป์ชัยภาคอีสาน และส่วนมากความขันที่เกิดเป็นอาการระหนกตกใจกลัว
จึงนำมาพิจารณาด้วยกัน เช่นในบททหกกุมารตกใจกลัวสังขศิลป์ชัยเมื่อพบกันครั้งแรกว่า

60 หกพันอง	ทะยานเกียคักวาว
ทะยานคนตก	หลังหินเหวถ้ำ
ผลควนท้าว	จอมทะนงนำเฮียก

¹ เรื่องเดียวกัน, หน้า 19.

หกพันอง	ฟังชันชื่นใจ
แล้วสืบฮอน	ป็นปายเหวหิน
หังมวนเม็น	ผอคุตงถวน
เลยเลาเห็นสแกว	กุมมารแมนหลอ
พอมพาบเขา	มานอมนอบกร
ใจบ่าวเบ้อ	บนกาวกั้ววาย
ฝันคิงแพง	มอบบาบุญกวาง
หังปวงหนา	เหลือองปานบูจี
เห็นทศุทอยู่เฝ้า	แฝงลอมเลียบบา ¹

บทชบขันในบทนี้เป็นบทชบขันเชิงสมเพศ และสะใจที่หกกุมารได้รับทุกขบ้าง บทชบขันก็คงเหมือนบทชบขันส่วนมากในวรรณคดีไทยที่เป็นเรื่องชบขันจากท่าที่แสดงออกของกิริยาและหน้าตาตัวละคร

กรุณารส คือรสแห่งความเอ็นดู สงสาร หรือรสแห่งความโศก ซึ่งในวรรณกรรมเรื่องนี้มีมาก เพราะแกนเรื่องคือการพลัดพราก เมื่อเกิดการพลัดพรากครั้งใดก็เศร้าโศกกันทุกครั้ง จึงเป็นรสที่เด่นรสหนึ่งในเรื่อง เช่น ในบทนางสุนทรารำพันถึงท้าวกุมภันท์ที่ตายว่า

61 อันที่มุดมอกเมียน	หงกะโศคมีขึ้นไคแล้ว
พอว่าวางมรณกับ	แทนคำโองกวาง
พายหนทอง	หอลายเม็งอาสน์ อวนพุน

¹ เรื่องเดียวกัน, หน้า 107.

น้องจ๊กเตาเพื่อนทาง

ทอชอยสงสะการ

.....

.....

.....

.....

บัดนี้มาคายค่าง
วิบากทาว

ไพพระนอมพุมเลือด
แสนชุนอัญ เจาเด 1

รุทธรส รสแห่งความโกรธนั้นก็มียูบางในตัวละครที่เป็นตัวประกอบทั้งมนุษย์
นาค และยักษ์ เช่น วรรณาคโกรธสังขศิลป์ชัย

62 เมื่อนั้น ราชาทาว
บัดนี้ กูปโลมิ่งตน
มิ่งนมาสะทาวกา
เมียบวมขวาง

นาโคกิวโกท
วางไหแกมิ่ง แมคาย
บมีย่ายานยอนไผนั้น
เชิงชวงแหน แหนอ 2

รสแห่งความโกรธนี้ ผู้อ่านมักจะพบและเห็นจุดจบของตัวละครที่โกรธว่าจบลงด้วย
ความพ่ายแพ้

วีรรส คือรสในทางกล้าหาญ เป็นบทแสดงความเก่งกล้าในทางต่าง ๆ เช่น
สำแดงเดชานภาพ รสนี้มีมากที่สุดในวรรณกรรมเรื่องนี้ ที่เป็น เรื่องของการรบพุ่งคอนเรื่อง
เช่น บทที่สังขศิลป์ชัยแสดงความสามารถในการรบว่า

1 เรื่องเดียวกัน, หน้า 272.

2 เรื่องเดียวกัน, หน้า 286-7.

63 บากีถอคคาบกา
พลหลวงหลบ
คินฉงเพี้ยง
มารเคงคอน

กำเงือกแสงใส
หัวแคนคาสะทาน
ลมหนองฟ้าปิ่น
คุมเขาบหน¹

บทนี้แสดงให้เห็นความกล้าหาญของสังขศิลป์ชัยในการรบ

วิกัจฉรส ซึ่งเป็นรสแห่งความน่าเกลียดนั้นเป็นรสที่ไม่เด่นในเรื่องนี้ ถึงแม้จะมี
บทพรรณนาการรบที่มีการตาย แต่ก็เป็นภาพรวม ๆ ไม่สามารถทำให้เกิดรสนี้ได้

อัปภูตรส รสอัศจรรย์ใจนี้ มีอยู่ในสังขศิลป์ชัยบ้างเมื่อมีการกล่าวถึงเมืองอินท-
ปัตต์ ที่พระอินทร์นมิตหรือการแซงของของเทวดา แต่ก็ไม่ใช้รสเด่นของเรื่องเป็นเพียง
รสประกอบเข้ามาให้ครบเครื่องเท่านั้น

สันตรส รสแห่งความสงบนั้น เป็นรสที่เด่นมากที่สุดที่เดียวในสังขศิลป์ชัยฉบับนี้ เช่น
บทชมธรรมชาติล้วน ๆ ซึ่งมีปรากฏอยู่ตลอดเวลาของการชมธรรมชาติ ดังเช่น

64' นอเห็นเคื่อนควนแจง พนพุงเขาเขียว พุนเขอ
สาขายเอียง สมคอยดาวชาย
เหนหนองฮอง แกว ๆ กอระวีก
พายป่าเป่า บุงผู้สงเสียง²

¹ เรื่องเดียวกัน, หน้า 229.

² เรื่องเดียวกัน, หน้า 48.

และนอกจากนี้ ยังมีคำสอนต่าง ๆ แทรกอยู่ตลอดเรื่อง เช่น

65
ชิวังนี้
คัมภีร์พุทธ

ควนแพงเพ็งชอบก็กาย
ฟังห้ามก็หากก็ ทานเอย¹

รสนี้เป็นรสที่ผู้ประพันธ์เน้นมากเพราะถ้าทำให้ผู้อ่านเข้าใจรสนี้ได้ ผู้อ่านก็สามารถจะถึงจุดประสงค์ที่ผู้ประพันธ์ตั้งไว้ คือ จุดประสงค์ทางกทกกรองที่ได้พิจารณาไปแล้ว ในบทที่ 3

รสที่ได้จากท่วงท่าที่แสดงนี้ ถึงจะมีครบทุกรสก็จริง แต่รสที่เด่นมากที่สุด คือ วีรรส สันทรส ฤณารส และสังการรส ตามลำดับ วีรรสและสันทรส นั้น เป็นรสที่นำผู้อ่านเข้าสู่จุดมุ่งหมาย —— ของผู้แต่ง ส่วนฤณารสและสังการรสเป็นทั้งส่วนประกอบหรืออาการที่เข้ามาประกอบรสของเรื่องให้ชวนสนใจ ไม่น่าเบื่อ

ท่วงท่าที่แสดงในเรื่อง สังข์ศิลป์ชัย ของอีสาน เป็นจุดสำคัญที่ทำให้วรรณกรรมเรื่องนี้ ได้รับความนิยมอยู่นับเป็นร้อย ๆ ปี และในหม่อมอลงกรณ์ ไชกลอนจากเรื่อง สังข์ศิลป์ชัย นี้เป็นกลอนครูสำหรับหัดคำ เช่น กลอนศิลป์ชัยเคียดง เป็นคน จากการศึกษาท่วงท่าที่แสดงมาตลอด ก็พอจะประจักษ์ว่าท้าวปรากฏคำเป็นกวีที่มีความสามารถมากของภาคอีสานคนหนึ่งทีเดียว

ศูนย์วิจัยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

¹ เรื่องเดียวกัน, หน้า 52.